


หลายทา่นเหน็ตรงกนัวา่ สช. ควรถอยสกักา้วเพือ่กำหนดกระบวนการและปรบัวธิกีารทำงานใหบ้รรลผุล

ท่ามกลางปริมาณงานและปริมาณคนทำงานที่สวนทางกัน หัวใจสำคัญคือ ต้องขับเคลื่อน

กระบวนการให้เกิดผลงาน อาจารย์กิตติศักดิ์ สินธุวนิช กรรมการบริหาร แนะนำว่า ต้องสร้างยุทธวิธี

การทำงานโดยเฉพาะการเกาะเกี่ยวอย่างกัลยาณมิตรกับภาคี เช่นเดียวกับ คุณชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ร่วมกระบวนมาแต่ครั้งยกร่างกฎหมายสุขภาพ ที่เห็นว่า ต้องสานพลัง

เครือข่ายภาคีเชิงปฏิบัติ เช่น ภาคีพื้นที่ ด้วยหัวใจให้เกิดเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตร ขณะที่ต้องเชื่อม

ประสานให้เครือข่ายเชิงนโยบาย ให้เห็นประโยชน์และมรรคผลที่องค์กรจะได้รับจากการนำมติ  

คณะรัฐมนตรีนั้นไปใช้ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ย้ำว่า คุณค่าสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพทุกระดับจะก่อเกิดได้ เมื่อมีข้อเสนอที่สามารถทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สุขภาวะได้จริง 

 

ขณะที่ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แนะนำหลายประการที่กระตุก

ความคิดคนทั้งที่ประชุม ที่สำคัญคือ หากเปรียบ สช. เป็นนาฬิกา ก็ไม่เพียงต้องการฟันเฟืองใหม่ที่

หลากหลาย แต่ สช. ต้องเสริมสร้างเครือข่ายให้กลายเป็นนาฬิกาเรือนใหม่หลายๆ เรือน เป็นพลังดั่ง

กรวดก้อนเล็กๆ ที่รวมกันจนเปลี่ยนทางน้ำได้ โจทย์สำคัญจึงต้องทำให้คนในสังคมตระหนัก เข้าใจ 

และลุกขึ้นร่วมกันเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง เช่นเดียวกับหลายๆ ท่าน อย่าง ครู

สรุนิทร ์กจินติยช์วี ์กรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิและ อาจารยอ์นชุาต ิพวงสำล ีกรรมการบรหิาร ทีย่ำ้วา่ 

ต้องทำให้การขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมีพลังในทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งให้

ฐานราก สรา้งผูน้ำในพืน้ทีผ่า่นการทำงานอยา่งตอ่เนือ่ง และพฒันานโยบายสาธารณะเชงิพืน้ทีจ่ากการ

มสีว่นรว่มของคนในพืน้ทีจ่รงิ ขณะทีต่อ้งทำใหห้นว่ยงานรฐัสนใจ เหน็ปญัหา สรา้งระบบธรรมาภบิาลทีด่ ี

เป็นหลักอิงด้านข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐบาลสร้างผ่านนโยบายสาธารณะที่ดีสู่สังคมไทย 

 

มุมมองเชิงรูปธรรมจาก กรรมการสุขภาพแห่งชาติ อีกท่านหนึ่ง คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา ในฐานะ

นักธุรกิจเอกชน สะกิดเตือนตรงประเด็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในกระบวนการนโยบายว่า 

อย่ากีดกันนักธุรกิจเข้ามาร่วมวง เพราะธุรกิจเอกชนก็คือประชาชน แทนที่จะกีดกันต้องสร้างแนวร่วม 

ปัจจุบันมีกลุ่มทุนจำนวนไม่น้อยที่ก้าวออกมาทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น ที่สำคัญต้องทำให้ธุรกิจเอกชน

รับรู้ปัญหา หรือสร้างปัญญาใหม่ให้เอกชนและประชาชนเป็นพวกเดียวกัน จึงต้องมีเครื่องมือสะท้อน

ปัญหาให้เร็วและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าร่วมแก้ปัญหา ซึ่ง กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ 

กรรมการบรหิาร หลายทา่นอาสาทีจ่ะชว่ยคน้หา และเลอืกวาระนโยบายทีส่ำคญัระดบัชาต ิเพือ่ใหก้าร

กำหนดประเด็นในสมัชชาสุขภาพตลอดจนการเคลื่อนงานของ สช. ตอบโจทย์ที่สังคมต้องการได้จริง 

ขณะที่คุณสุภาวดี หาญเมธ ี ฝากเน้นความสำคัญของงานสื่อสารทางสังคมว่า ต้องเร่งจัดระบบการ

สื่อสารทั้งด้านช่องทางให้หลากหลาย ขยายการสื่อสารทั้งในเชิงพื้นที่ ประเด็น และครอบคลุมหลาย

กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมประสานภาคีพันธมิตรสื่อ และให้ความสำคัญกับการทำงานสื่อมากขึ้นด้วย 

 

ยังมีความเห็นของหลายท่านที่ไม่อาจสรุปมาเล่าให้ฟังได้หมด เพราะทุกท่านทุ่มเทกำลังความคิด

อย่างเต็มที่ในการประชุมครั้งนี้ สช.จึงได้การบ้านไปเต็มสองมือ และทุกท่านสัญญาจะเฝ้าติดตามและ

หนุนช่วยการทำงานในปีหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป   



แพทย์ในยุคเปลี่ยนผ่านและวางรากฐาน

ประชาธิปไตยในช่วง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  

 

นายวิเชียร คุตตวัส ตัวแทนกลุ่มเพื่อน

มหิดล กล่าวว่า หนังสือชุดนี้ ซึ่งมีด้วยกัน 

๓ ภาค ได้แก่ ภาค ๑ ก่อเกิดขบวนการ 

ภาค ๒ ประสานประชาชน อุทิศตนเพื่อ

อุดมการณ์ และ ภาค ๓ ฟื้นความหวัง 

สรา้งกำลงัใจ มุง่รบัใชส้งัคม เปน็การบนัทกึ

เรื่องราวจากความทรงจำของกลุ่มอดีต  

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่กลุ่มเพื่อน

มหิดล ซึ่งมี นพ.สงวน นิตยารัมพงษ์ อดีต

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาต ิผูล้ว่งลบัไปแลว้ และบคุคลสำคญั

ในวงการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกัน

ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ขึ้น 

โดยใชเ้วลาเกอืบ ๔ ป ีถอืเปน็ประวตัศิาสตร์

อกีหนา้หนึง่ทีใ่หส้งัคมรว่มเรยีนรูแ้ละทบทวน

อุดมคติของคนเล็กๆ ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็น

ที่รู้จักกว้างขวาง การบันทึกเรื่องราวนี้

ถือว่าเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ความ

เปลี่ยนแปลงสังคมจากข้อเท็จจริงจากภาค

ประชาชน ซึ่งแตกต่างจากการบันทึกของ

ภาครัฐในยุคสมัยนั้น  

 

“กลุ่มเพื่อนมหิดลหวังว่าหนังสือทั้ง ๓ เล่ม

ที่มอบให้เบื้องต้นนี้จะเป็นประวัติศาสตร์

สุขภาพที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของ

สังคมในแง่มุมสุขภาพและการแพทย์ใน

อนาคต และหลังจากนี้จะรวบรวมเทป 

วิดีโอ รูปภาพ เครื่องมือ และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ มอบไว้ให้หอจดหมายเหตุ

และพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทยอีกด้วย” 

นายวิเชียรกล่าว  

 

ดา้น นพ.โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย ์ผูอ้ำนวยการ 

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ในฐานะ

เลขานกุารคณะกรรมการฯ เปดิเผยว่า ขณะ

นี้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบ

สุขภาพไทยกำลังดำเนินการสำรวจข้อมูล

เพื่อจัดทำนิทรรศการประวัติศาสตร์สุขภาพ

ไทย ภายใต้แนวคิด “ร้อยบุคคล รอ้ยความ

คิด ร้อยสิ่งประดิษฐ ์ ร้อยเรื่องราว” ทั้ง

บุคคลที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์

สขุภาพ แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการพฒันาสขุภาพ 

ทัง้เรือ่งโรคและความเจบ็ปว่ย แนวคดิพืน้บา้น

เกี่ยวกับสุขภาพและการเยียวยา ตลอดจน

ความคิดที่สร้างผลกระทบต่อพัฒนาการ

ระบบสุขภาพทั้งในประเทศและท้องถิ่น  

สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์การดูแลและรักษา

สขุภาพ และเรือ่งราวทีเ่ปน็เหตกุารณส์ำคญั

ทีบ่อกเลา่เรือ่งราวสขุภาพและความเจบ็ปว่ย  

 

ทั้งนี้ การจัดตั้ง “หอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย” เป็นความ

ร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ทำนุบำรุง

รักษา เอกสาร สื่อ ตลอดจนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการ

ของระบบสุขภาพไทยมิให้เสื่อมสลายหรือ

สูญหายไป เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

ความเปน็มาของระบบสขุภาพไทย ตลอดจน

พัฒนาการด้านสังคม การเมืองที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่ปลกูฝงัและสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจใน 

มิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ 

เพื่อสร้างสรรค์และปลูกฝังสำนึกและความ

ภาคภมูใิจตอ่ความเปน็มาทางประวตัศิาสตร ์

อันจะเป็นการบ่มเพาะความรักและความ

ภูมิใจในการทำงานเพื่อสร้างระบบสุขภาพ

ไทยให้เข้มแข็ง นอกจากนี ้ ยังวิจัยและ

สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้

จากอดีต โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบัน

ตา่งๆ ในการวจิยั คาดวา่หอจดหมายเหตฯุ 

จะแล้วเสร็จในกลางปี ๒๕๕๓ 

เกาะติด คสช. เดือนสิงหาคม ๒๕๒๒ 

ต่อจากหน้า ๑ 

๒

เกาะติดสถานการณ์

คาดหอจดหมายเหตุฯ สุขภาพไทยเปิดทำการกลางปีหน้า 

ต่อจากหน้า ๑ 

“เส้นสร้างสุข” โดย หมอ 

ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ

โดย “ตุ๊กแก” 

กลุ่มเพื่อนมหิดลมอบหนังสือ “ปูมฯ มหิดล” 
หนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของ
วงการแพทย์ไทยให้แก่หอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย 



ประเทศเราเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา เช่น ถ้าส่งออกแล้วทำให้เศรษฐกิจ  

เดินหน้าเราก็ลุยการส่งออก แต่ถ้ามีปัญหาก็ชะลอแล้วทบทวนการส่งออก แต่เมื่อเวลาผ่านไป 

สังคมลืมก็หันกลับมาส่งออกเหมือนเดิม   
 

จากที่เคยใช้ GDP วัดตัวเลขทางเศรษฐกิจ เมื่อถึงวันนี้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น ก็ไม่อยากใช้ GDP 

แต่อยากเปลี่ยนมาวัดกันที่ Happiness approach หรือ การวัดปริมาณความสุขในชีวิต ณ ตอน

นี้จึงไม่มีคำตอบว่าเราจะพัฒนาประเทศไปทางไหน จะใช้ GDP หรือ Happiness approach 

จะต้องหาข้อยุติกันอีกนาน 
 

ขณะนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นผู้วางยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศ ทบทวนแผน

อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เสร็จภายใน ๓ เดือนตามที่วางไว้ว่า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  

จะไปตั้งที่ไหน รวมถึงทบทวนการพัฒนาภาคใต้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมหนัก โดยที่จะต้องทำให้

โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มปริมาณความสุขในชีวิต และต้องกล้าปฏิเสธอุตสาหกรรมที่สร้าง

มลพิษ แต่เปลี่ยนเป็นนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นแทน หรือไปตั้งโรงงานผลิตที่ต่างประเทศ 

รวมถึงจะลดการกลั่นน้ำมันดิบภายในประเทศโดยนำพืชพลังงานทดแทนเข้ามาใช้แทน  
 

“ใครจะนำโรงงานที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาลงทุน โดยที่ชูเม็ดเงินที่หอมหวน เราต้องกล้า
ปฏิเสธ”  
 

ที่ผ่านมามักจะเกิดคำถามว่าถ้าไม่พัฒนาอุตสาหกรรมแล้วเศรษฐกิจจะเดินหน้าได้หรือไม่ ตรงนี้

เป็นเรื่องการตัดสินใจของคนทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันตัดสินใจ แต่ขณะนี้ความรู้ ความเข้าใจ 

ความสามารถของคนในประเทศยังต่างกันอยู่มาก  
 

พื้นที่มาบตาพุดรัฐบาลต้องดูแลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะยาวจะต้องฟังคนระยองว่า

อยากพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมต่อไปหรือไม่ ส่วนในระยะสั้นคิดว่ามาบตาพุดควรเป็น “พื้นที่

สุดท้าย” ที่จะนำอุตสาหกรรมหนักมาตั้ง ซึ่งถึงแม้ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

หรือ บีโอไอ จะบอกว่ามีกลุ่มนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่ถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรม

และประเทศเราต้องลงทุนกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ทำระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ อาจจะ

ช่วยสร้างงานให้คนบ้านเราได้มาก แต่ในขณะเดียวกันมลพิษก็จะมากเป็นเงาตามตัวเหมือนที่

ระยอง และถ้าปล่อยให้ขยายตัวลงไปภาคใต้ธรรมชาติและสุขภาพของคนในพื้นที่ก็เสียหายกัน

หมด 
 

สำหรับนโยบายของภาครัฐที่ยังคงไว้กับเรื่องการส่งออก จะต้องทบทวนว่า การส่งออกใด โรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทใดที่ทำให้ความสุขของคนในประเทศลดลง เราต้องเจาะตลาดที่ตรงกับ

ความชำนาญ ถ้าไปผลิตอุตสาหกรรมที่ไม่ถนัด เราอาจจะเป็นศูนย์กลางการผลิตมลพิษของโลก  

 
“ส่วนตัวผมก็มองว่าเราต้องกลับมาดูใหม่ มาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศไทยใหม่ 
ในความหมายของผมคือว่าถ้าเราจะต้องคงไว้ซึ่งการส่งออก ซึ่ง ณ วันนี้เราไม่มีทางเลือก แต่เรา
อย่าไปเรียกว่าการส่งออก ในอีก ๖ ปี ประเทศไทยก็กลายเป็น ASEAN กลุ่มประเทศเหล่านี้ก็จะ
มาร่วมมือกัน มันไม่มีพรมแดน ภาษีก็จะไม่มี หลายอย่างอาจถูกขจัดออกไป ตัวเลขการส่งออก
อาจไม่ต้องใช้แล้วก็ได้” 
 

สมัชชาสุขภาพโลก หรือ World Health Assembly หรือที่เรียกแบบย่อว่า WHA เป็นเวทีที่

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

องค์การอนามัยโลก เป็นเวทีที่มีตัวแทนจากประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ เข้าร่วมประชุม 

 

เป้าหมายสำคัญของเวทีระดับโลกนี้คือ การมาร่วมกันกำหนดนโยบายสาธารณะทางด้านการ

สาธารณสุขเพื่อใช้เป็นเป้าร่วมของประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์ ภาษา ฐานะ

และระดับการพัฒนา โดยในปีนี้เป็นการจัดเป็นครั้งที่ ๖๒ ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ 

พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

 

ด้วยประสบการณ์การจัดที่ต่อเนื่องมายาวนานนี้ น่าจะเป็นตัวแบบที่ดีที่ประเทศไทยจะ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Assembly 

หรือเรียกแบบย่อๆ ว่า NHA ที่จะเกิดขึ้นทุกปีได้ 

 

กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ คจ.สช. รวม  

๓ ท่าน กอปรด้วยคุณศิริชัย สาครรัตนกุล คุณสุพัฒน์  

ธนะพิงค์พงษ์ และคุณสุรพงษ์ พรมเท้า ได้ละงานประจำ

เหนิฟา้มุง่สูน่ครเจนวีา โดยตัง้ความหวงัวา่จะนำสิง่ดงีามจาก 

WHA นั้นมาใช้กับ NHA ของประเทศไทยให้มากที่สุด 

 

สถานที่ประชุมอันกว้างใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับตึก

องค์การสหประชาชาติ มองไปด้านหน้าจะเห็นธงประจำ

ชาติของประเทศสมาชิกปักเรียงรายโบกพลิ้วลู่ลม ดูสวยงาม ผู้คนหลายชาติหลายภาษาต่าง

เดินทางมารวมตัวกันที่นั่นนับพันคนเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสุขภาวะของคนทั้งโลก 

 

แม้จะใช้เวลาเพียง ๕ วันกับการฝังตัวอยู่กับเวทีระดับโลกครั้งนี้ ทั้ง ๓ ชีวิตได้เล่าให้ฟังว่าช่าง

เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ายิ่งนักเพราะได้เห็นกระบวนการจัดที่สมบูรณ์เป็นระบบได้มาตรฐาน 

และประมวลความรู้จากของจริงคัดกรองบทสรุปของการเรียนรู้  

 

หลากหลายเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น การได้มาซึ่งระเบียบวาระการประชุม การจัดวาง

ระเบียบวาระในแต่ละห้องประชุม กระบวนการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อหาฉันทามติในแต่ละ

ระเบียบวาระ การผลิตเอกสารประกอบการประชุมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการประชุมในแต่ละ

ขั้นตอน การบริการเอกสารประกอบการประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การสร้าง

ช่องทางสื่อสารระหว่างผู้จัดกับผู้เข้าประชุม การจัดเวทีวิชาการ และการจัดนิทรรศการ เป็น

สิ่งที่ทั้ง ๓ เล่าให้ฟัง 

 

นอกเหนือจากกระบวนการจัด WHA ที่เป็นเป้าหมายหลักของการเดินทางครั้งนี้แล้ว ยังได้นำ

รูปแบบการจัด NHA ที่ผ่านไปเมื่อปีที่แล้วไปเล่าให้กับตัวแทนจากประเทศต่างๆ จนผู้ที่รับฟัง

ต่างตื่นเต้นและชื่นชมกับนวัตกรรมที่ก้าวหน้าของไทยอย่างถ้วนหน้า 

 

นอกจากนี้ ได้กล่าวยืนยันให้ฟังว่า รูปแบบที่ดีงามที่ได้พบเห็นจากเวที WHA ครั้งนี้ สามารถ

นำมาประยุกต์ใช้กับ NHA ได้หลายประการ โดยเฉพาะเวที NHA ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ปลายปีนี้  

 

ในตอนท้ายของการเล่าเรื่อง ทั้ง ๓ ท่านต่างยืดอกกล่าวอย่างเต็มปากว่า เวที WHA ยังสู้เวที 

NHA ของไทยเราไม่ได้อยู่ ๒ เรื่อง คือ การขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบวาระ  

การประชุมที่อาศัยการตัดสินใจของคณะกรรมการ แต่เวที NHA นั้นเปิดกว้างรับข้อเสนอจาก

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในเวที WHA จะมีแต่คนทำงานด้าน

สาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นที่เข้าประชุม เทียบไม่ได้เลยกับเวที NHA ที่มีความสมดุล

ของผู้เข้าประชุมที่มาจาก ๓ ภาคส่วน คือ ภาคนโยบายและการเมือง ภาควิชาการ และ  

ภาคประชาชนและเอกชน 

 

คำพูดท่อนท้ายเล่นเอาทีมงานยิ้มไม่หุบ อดคิดไม่ได้ว่าอนาคตอันใกล้นี้ผู้จัด WHA คงต้องมา
ขอดูงานการจัด NHA ถึงบ้านเราแน่นอน พี่น้อง…?? 
 



จากสมัชชาอนามัยโลก 
สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ค้นหา “โซ่ทอง” 
คล้องเศรษฐกิจ กับ ชีวิตคุณภาพ 

ค้นคนปฏิรูป 
>> เรื่อง ขนิษฐา แซ่เอี้ยว / ภาพ ธนิษฐ์ สุคนธนิกร >> นายโตโต้ 

แกะรอยโลก 

คำพพิากษาของศาลปกครองกลางเมือ่วนัที่๒๙กนัยายน
ทีผ่า่นมาใหร้ะงบัโครงการหรอืกจิกรรมซึง่ไดร้บัการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและหน่วยงาน
ของรัฐให้ดำเนินการในพื้นที่มาบตาพุดบ้านฉางและ
พื้นที่ใกล้เคียงรวม๗๖ โครงการ ไว้เป็นการชั่วคราว
แม้ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายจากทุกระดับใน

สังคมทว่าในความแตกต่างนั้นยืนอยู่บนประเด็นหลักเดียวกันนั่นคือสังคมไทย
ควรมีจุดยืนอย่างไรจึงจะทำให้เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
คนไทยเดินเคียงคู่กันไปได้อย่างสมดุลยั่งยืน

หนึ่งในทัศนะที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือมุมมองจากนายกอร์ปศักดิ์สภาวสุอดีต
รองนายกรัฐมนตรีหมาดๆที่สะท้อนผ่านเวทีปาฐกถาพิเศษ“HIAกับการพัฒนา
เศรษฐกจิไทย”จดัโดยสมาคมผูส้ือ่ขา่วเศรษฐกจิและสมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพ์
แหง่ประเทศไทยไวใ้นเดอืนเดยีวกนั“สานพลงัปฏริปู”จงึขอนำสาระสำคญับางสว่น
มานำเสนอ

๓ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ



บทความ

๔

ข่าวของ เด็กชายหม่อง ทองดี วัย ๑๒ ปี จากโรงเรียน  

ห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ เด็กไร้สัญชาติผู้มีอัจริยภาพใน

การพับเครื่องบินร่อนกระดาษ ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ผ่านบุคคล

และองค์กรต่างๆ เพื่อจะเดินทางเป็นตัวแทนของประเทศไป

แข่งขันเครื่องร่อนกระดาษที่ ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้แง่คิด

บางอย่างบางประเด็นกับคนในสังคมไทยได้ไม่มากก็น้อย 

 

นอกเหนือจากประเด็นระบบงานของรัฐกับการแก้ไขปัญหา

เรื่องการเดินทางที่ต้องอาศัยผู้นำของประเทศลงมาจัดการ

แล้ว การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของคนที่ถูกเรียกว่า 

“คนไร้รัฐไร้สัญชาติ” ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญ 

 

จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสำรวจเมือ่ป ี๒๕๕๐ พบวา่มปีระชากร

ราว ๒.๒ ล้านคนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ เลย คือ 

กลุ่มผู้มีสัญชาติไทยและยังไม่ขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ 

และกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็น

เวลานาน 

 

อุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนกลุ่มนี้

คือการบริหารจัดการด้านการคลังสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการให้

ภายใต้แนวคิด “หุ้นส่วนสุขภาพ” จังหวัดแพร่ได้สร้างความร่วมมือกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ ทำให้เกิดการประสาน

กลุ่มต่างๆ เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานสร้างนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับตำบลและจังหวัด โดยอาศัยกระบวนการ

ติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์เป็นสำคัญ  

 

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชา

สุขภาพจังหวัดแพร่ ขบวนแรก เริ่มจากการพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพ

ก่อน ทั้งกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่และกลไกสมัชชาสุขภาพตำบล 

เพื่อกำหนดกรอบกตกิาในการจดัสมชัชาสขุภาพ กลไกสมชัชาจงัหวดัแพร่

ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ / ภาคท้องถิ่น / ภาควิชาการ / ผู้แทน  

เครือข่าย / สื่อมวลชน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสมชัชาสขุภาพ

จังหวัดแพร ่คณะกรรมการวิชาการ / ดำเนินการประชุม คณะกรรมการ  

การประเมินผล คณะกรรมการการสื่อสารทางสังคม 

ด.ช.หม่อง บอกอะไรตั้งเยอะ 

สมัชชาขาขึ้นขาลง
> > สุวิทย์ สมบัติ  
     จารึก ไชยรักษ์ “หุ้นส่วนจัดการสุขภาวะ” ที่เมืองแพร่ 

บทบาทและภารกิจ อำนวยการ ติดตามและกำกับการ

จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดสมัชชา

สุขภาพจังหวัดแพร่ ประสานการกำหนดประเด็นและ

วาระเชื่อมโยงสู่สมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อผลักดันเป็น

นโยบายระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพ

กลไกเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น จัดการความรู้และ

สื่อสารสาธารณะ 

 

ข้อมูลวิชาการจำเป็นที่จะต้องนำในเรื่องของการจัดทำ

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย การยกร่างข้อเสนอจึงเกิดขึ้น

ในสมัชชาสุขภาพย่อย ในพื้นที่ ๑๐ ตำบล เพื่อจัดทำ

ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับ

ตำบล และเชือ่มโยงการยกรา่งขอ้เสนอกบัระดบัจงัหวดั

เพื่อเข้าสู่สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรยีนรูเ้พือ่จดัทำขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่สรา้งพนัธสญัญา

ร่วมกัน 

 

สื่อสารกับสังคม ทีมสื่อสารได้กำหนดรูปแบบและ

บทบาทในการสื่อสารกับสังคมข้อมูล/องค์ความรู้/  

ขอ้เสนอเชงินโยบายในประเดน็ ในการจดัสมชัชาสขุภาพ

จังหวัดแพร่ สื่อบุคคล ได้แก่แกนนำเครือข่าย และ  

นกัสือ่สารสขุภาพทอ้งถิน่ รวมทัง้ระดมสื่อทุกแขนง ทั้ง

สิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุ มาใช้ 

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด หมู่มวลสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดแพร่จำนวนมากกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วมใน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมวิทยาลัย

เทคนิคแพร่ ทุกฝ่ายในเวทีได้ให้ความสำคัญกับการ

ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาสุขภาวะคนแพร่ โดยได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง

การพัฒนาในเชิงนโยบายใน ๔ ประเด็น ที่ส่งผลให้  

พี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่ อยู่อย่างเป็นสุข ประกอบ

ด้วย ๑) การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๒) 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ ๓) การลด

บรโิภคหวาน และ ๔) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กบั

การจดัการสขุภาพ 

 

ผลแหง่ความรว่มมอื เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ ปี 

๒๕๕๑ ได้ก่อให้เกิดกลไกการทำงานสมัชชาสุขภาพ

จงัหวดัแพร ่ทีม่าจาก ๓ ภาคสว่น และสามารถผลกัดนั

จนเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่  

ทั้ง ๔ เรื่อง รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

ได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานและบูรณาการการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเพื่อให้เกิด

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประเด็นลดการ

บริโภคหวานสู่การปฏิบัติในระดับ หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชนจำนวน ๒๐ แห่ง โรงเรียนจำนวน ๕๐ แห่ง 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๖ แห่ง มีการ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว ของเทศบาล/อบต. เพื่อการ

พัฒนาร่วมกัน จำนวน ๑๐ ตำบล มีการจัดทำ

หลักสูตรสมัชชาสุขภาพเพื่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพ

ทุกตำบล โดยความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ

จากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร ่ และมกีารขยายผล 

กองทุนสุขภาพตำบล ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ 

 

 

ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ

เมาเล่า 
>> นายโตโต้ 

บริการ เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่

สามารถอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้ครอบคลุมคนกลุ่มนี้ได้ 

เนื่องจากการตีความคำว่า “บุคคลทุกคน” ตามกฎหมาย

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมเฉพาะ “บุคคลที่มี

สัญชาติไทย” เท่านั้น  

 

“จัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่หลากหลาย มีคุณภาพและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนทัว่ไปและกลุม่เฉพาะ 

เชน่ กลุม่ชาตพินัธุแ์ละ/หรอืชาวไทยภเูขาใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที่

ในประเทศ รวมทั้งจัดระบบงบประมาณหรือระบบการเงิน

การคลังที่ยั่งยืนและเพียงพอให้กับสถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อ

ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาค ในการเข้าถึง

บรกิารสาธารณสขุทีม่คีณุภาพไดอ้ยา่งถว้นหนา้ โดยเฉพาะกลุม่

ประชากรไร้รัฐ ไร้สัญชาติ แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 

รวมทั้งบุคคลชาวไทยที่ยังมิได้มีการพิสูจน์สถานะซึ่งไม่มี  

เลขประจำตัว ๑๓ หลักที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ…” 

 

ขอ้ความขา้งตน้คอืฉนัทามตขิองสมาชกิสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ

ครั้งที่ ๑ ที่ถือเป็นเป้าหมายร่วมในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขของคนกลุ่มนี้  

 

ทราบว่าทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้หยิบ

เรื่องนี้มาพิจารณาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบใน

หลักการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีในการขยายหลักประกัน

สุขภาพ ให้แก่ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น

เวลานาน หรือที่เกิดในประเทศไทยแต่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ 

และ ครม. มอบหมายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป

พิจารณาในรายละเอียด ซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมา 

 

ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ซึ่งใช้

เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ 

ข้อ ๑๖ ระบุไว้ว่า “หลักประกันและความคุ้มครองให้เกิด  

สุขภาพจะต้องครอบคลุมประชาชนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดิน

ไทย โดยไม่มีการแบ่งแยกตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม สภาพ

ทางกาย ความพิการ เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ สัญชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และอุดมการณ์ทางการเมือง” 

 

ขอขอบคุณเด็กชายหม่อง ทองดี ที่ทำให้ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้น

มา เพื่อช่วยกันทวงถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่ง

ตัดสินใจโดยเร็ว    

การจัดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่

ข้อมูลสถานการณ ์

ปัญหาในพื้นที่ 

ข้อมูลเครือข่าย 

ท้องถิ่น.กับสุขภาพ กลไกและหลักเกณฑ์ 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอนโยบาย
จังหวัด 

ข้อเสนอนโยบาย
พื้นที่ตำบล/อำเภอ 

รวบรวม/วิเคราะห์/กำหนด
พื้นที่สื่อสาร 

เวทีสมัชชาพื้นที่ตำบล/
อำเภอ 

เวทีสมัชชาประเด็น/
เครือข่าย 

เวทีสมัชาสุขภาพ 
จังหวัด 



๕ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ

รายงานพิเศษ 
>> กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 

จับมือ “รีสตาร์ท” มาตรา ๑๙๐ 
ภาพประชาชนเรือนหมื่นที่มาจากหลากหลายกลุ่มทั้ง  

ผู้ติดเชื้อฯ, เกษตรกร, แรงงาน, ผู้บริโภค ฯลฯ คัดค้าน

การเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหรัฐฯ รอบที่ ๖ ที่เชียงใหม่ เมื่อ

ต้นปี ๒๕๔๙ ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนจำนวนมาก 

เพราะนั่นเป็นเสียงสะท้อนอันทรงพลังของประชาชนที่  

ลุกขึ้นมาวิพากษ์นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบทั้ง

โดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวิตของพวกเขา  

 

ข้อวิจารณ์ที่มีต่อการเจรจาเอฟทีเอ และการจัดทำหนังสือ

สัญญาระหว่างประเทศจำนวนมาก ที่ไม่เคยมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ ไม่มีการศึกษาวิจัยผลดี-ผลเสียของหนังสือ

สัญญานั้นๆ ไม่มีแผนการรองรับผลกระทบ และไม่มี

แม้แต่การร่วมตัดสินใจของรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่ตัวแทน

ประชาชน นำมาสู่ มาตรา ๑๙๐ ในรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีเจตนารมณ์สำคัญคือ

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความรอบคอบในเชิง

วิชาการ  

 

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน กฎหมายตามมาตราดังกล่าว

ยังไม่สามารถออกมามีผลบังคับใช้ด้วยความเห็นที่แตกต่าง

กันบ้างในเชิงเนื้อหา ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และแผนงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คคส.) 

จัดเวทีรับฟังความเห็นเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกำหนด

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ 

ขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการ

ติดตาม ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความ

คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนออย่างน้อย ๓ ร่าง 

คือ (๑) ร่างที่เสนอโดย กระทรวงการต่างประเทศ (๒) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ และ (๓) 

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือฉบับ

ภาคประชาชน รวมทั้งพิจารณาประกอบกับความเห็นของ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ได้ส่งความเห็นกฎหมาย

เหล่านี้ไปยังรัฐบาลแล้ว 

 

“เวทีเช่นนี้ ควรเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่น่าดีใจที่อย่างน้อย

มันก็เกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งคนที่เห็นต่างกันได้มาพูดคุยกันด้วย

เหตุและผล” ผศ.ดร.จันทรจิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์

ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทน

จากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเอ่ยเป็นประโยคแรกเมื่อ

นำเสนอ  

 

เพราะสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันคือ มาตรา ๑๙๐ มีหลักการ

ที่ดีและสำคัญซึ่งต้องดำรงไว้ แต่อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ 

ซึ่ งกฎหมายลูกที่ชัดเจนจะแก้ปัญหานี้ ได้ เพื่ อทำให้

ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ

และรอบคอบมากขึ้น   

 

“ยอมรับว่า ประเด็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม

อย่างกว้างขวาง และผูกพันงบประมาณอย่างมีนัยยะ

สำคญันัน้ ดยูากมาก ในรา่งของรฐับาลไมก่ำหนดคำนยิาม 

แต่กำหนดแนวทาง คือ ให้ ครม. เป็นผู้กำหนดตาม  

คำเสนอแนะของ กต. ซึ่งทาง กต.ได้แย้งไปแล้วว่า ไม่

อยากเสนอแนะ ไม่อยากได้อำนาจนี้ แต่เสนอให้หน่วย  

ราชการมากำหนดหลักเกณฑ์แล้วเอาเข้าสภาพิจารณา” 

ผอ.อรรณพ บุราณเศรษฐ ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา 

พูดจากใจผู้ปฏิบัติงาน  

 

ทางด้าน คุณจักรชัย โฉมทองดี ตัวแทนจากกลุ่ม เอฟทีเอ 

ว็อทช์ (FTA Watch) ได้เล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการร่าง

กฎหมายภาคประชาชนที่พยายามฟังความคิดเห็นของ

หลายฝ่าย  

 

“นอกจากเครือข่ายประชาชน เรารับฟังความเห็นของฝ่าย

ธุรกิจ หอการค้า ภาควิชาการ และองค์การอิสระต่างๆ  

เราให้ความสำคัญกับมติสมัชชาสุขภาพ และข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สอดคล้องมากกว่า ๙๐ 

เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่มุ่งหวังคือ ได้เห็นการทำงานของฝ่าย

บริหารและนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอย่างแท้จริง” 

 

เช่นเดียวกับ ดร.รัชดา ธานาดิเรก ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

ที่กล่าวว่า “มักมีคำถามว่าทำไมต้องมีร่าง ปชป. แล้วก็

คล้ายกับ FTA Watch มาก เราเห็นว่าร่างรัฐบาลมีปัญหา 

มีช่องว่าง ถ้าเราไม่เสนอจะไม่มีตุ๊กตาเปรียบเทียบ ร่างนี้

น่าให้ความชัดเจนของหนังสือสัญญา เจตนารมณ์ของ

กฎหมายให้มีการถ่วงดุลไม่ได้ต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติยุ่ง

ทุกเรื่อง แต่ต้องมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่างของ ปชป.จะ

ระบุชัดถึงวิธีการ” 

หลังการนำเสนอ เวทีได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

ทุกๆ ฝ่ายใน ๔ ประเด็นหลัก คือ  

 

ประเภทของหนังสือสัญญาที่ เข้าข่าย มาตรา ๑๙๐,  

หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยข้อมูลและผลกระทบใน

การจัดทำหนังสือสัญญา ช่วงเวลาการทำวิจัย (ก่อนเจรจา 

ก่อนลงนาม หลังการเจรจา), การรับฟังความคิดเห็น - 

ควรทำเมือ่ไรและอยา่งไร และผลกระทบทีเ่กดิจากขอ้ตกลง

ที่ได้ทำไปแล้วก่อน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และการ

เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 

แม้ว่าข้อสรุปความคิดเห็นจะเป็นประเด็นหลักที่ เวที

ต้องการ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชา-

สังคม/ธุรกิจ และภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ บนฐานความรู้ที่ได้มีการ

ศึกษาของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเสนออย่าง

สร้างสรรค์สำหรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

คำเตือนที่ขอให้ทุกฝ่ายให้ความเห็นอย่างสุภาพ ไม่ได้ถูก

ใส่ใจจากผู้เข้าร่วม มิใช่ว่า พวกเขาใช้วาจาเสียดสีใส่กัน

อย่างแสบสันต์ แต่เพราะทุกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะหาทางออกร่วม

กันเพื่อร่วมสร้างกฎกติกา และนโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อ

สร้างสุขภาวะให้แก่สังคม แต่ละคนจึงให้เหตุให้ผลด้วย

ท่าทีมิตรไมตรีต่อกัน 

 

ดังข้อสรุป คุณนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิ  

เข้าถึงเอดส์ในฐานะผู้ดำเนินรายการร่วมกับ ดร.วิลาวัลย์ 

มังคละธนะกุล เลขานุการณ์กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

 

“เพราะมุ่งมั่นร่วมกัน ฝันให้ไกลจึงไปถึง” ?? 

 



๖ ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ

เมืองไทยหัวใจมนุษย์

เติมหัวใจให้สังคม 
>> >> เรื่อง-ภาพ : ขนิษฐา แซ่เอี้ยว 

รอยยิ้มของเด็กๆ ที่กระจายแต้มโรงเรียน

บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นเครื่องหมายที่การันตี 

ความสขุของการมาโรงเรยีน เพือ่ไดเ้รยีนใน

สิ่งที่ตรงกับใจ โดยมี ผอ.โกวิท บุญเฉลียว 

เป็นหัวแรงหลักร่วมกับเพื่อน “ครูพันธุ์อึด” 

 

เด็กมีหัวใจ ผู้ใหญ่มีมุมมอง 
เมื่อผู้ใหญ่ที่นี่มองเห็นว่าเด็กมีปัญหา มี

หนทางเยียวยา ซึ่งตัวยาสำคัญที่นอกจาก

ความเข้าใจของครู ก็คือ หลักสูตรการ

ศึกษา ครูโรงเรียนบ้านคูเมือง ชาวบ้าน

จะเห็นช่องทางในการสอนเขา แล้วผลที่

ตามมาคือเราจะเห็นสีหน้าและแววตาที่มี

ความสุขในการเรียนของเขาชัดเจน  

 

นอกจากเวลาที่ ใช้ในการสอนแล้ว ครู  

ชาวบ้าน และนักวิชาการจะมาประชุมกัน

แทบทุกเย็นเพื่อร่วมกันพัฒนาและหา

แนวทางการเรียนการสอน ก้าวต่อไปของ

โรงเรยีนบา้นคเูมอืง คอื การกระจายแนวคดิ 

และวิธีการสอนออกไปยังโรงเรียนที่สนใจ 

และจดัโครงการบรูณาการการเรยีนการสอน 

ช่วงชั้นที่ ๑-๓ (ป.๑-๓) เข้าด้วยกัน เพราะ

ครทูีน่ีม่คีวามเชือ่วา่เดก็ในชว่งชัน้นี ้สามารถ 

เรียนบางวิชาร่วมกันได้ น้องจะได้พัฒนา

ไปพร้อมพี่ ในขณะที่พี่ก็ ได้ช่วยเหลือ

เกื้อกูลน้อง โดยที่ไม่ต้องมาสอนในวิชา

จริยธรรม  

 

ตัวอย่างเห็นได้จากเมื่อครูพาไปเรียนวิชา

สังคมศึกษาที่ตลาด น้องจะถามพี่ว่า “อ้าย 

อันนั้นอ่านว่าอะไร” พี่ก็จะช่วยตอบน้อง 

เป็นภาพที่ครูอาจารย์เห็นและชื่นใจเป็น

ประจำ นอกจากนี้ ที่โรงเรียนแห่งนี้จะชวน

ชาวบ้านเข้ามาเป็นครูด้วย เช่น เข้ามาเล่า

นิทานสอนใจให้ลูกหลานฟังก่อนเข้าเรียน

วิชา หลังจากนิทานผ่านหู เด็กน้อยก็เรียน

รู้ที่จะเข้าใจความแตกต่าง และการนั่งฟัง

พ่อแม่ เล่านิทานและความเป็นมาของ

ชมุชน มากกวา่คตสิอนใจและประวตัศิาสตร ์ 

 

สิ่งที่พิมพ์ไว้ในใจพวกเขาคือความภูมิใจใน

รากเหง้าของตนเอง 

“บ้านคูเมือง”  
โรงเรียนที่มีความสุขที่สุดในโลก 

และนักวิชาการในพื้นที่ช่วยกัน “พลิก

หลักสูตร” เอาผู้เรียนเป็นตัวตั้งและสร้าง

หลักสูตรการเรียนการสอนมารองรับ เป็น

หลักสูตรที่สอดรับกับพฤติกรรมที่ต่างกัน

ของผู้เรียน หลักสูตรที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จึงนับ

เป็นนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง และ

หากนโยบายสาธารณะจากพืน้ทีเ่ลก็ๆ แหง่นี้

สามารถจดุประกายใหก้บัผูก้ำหนดนโยบาย

ได้ ดัชนีความสุขโดยรวมคงแต้มชัดบน

ใบหน้าเด็กไทยเป็นทวีคูณ 

 

ผอ.โกวิท เล่าให้ฟังว่า เมื่อเข้ามาสอนในปี 

๒๕๔๘ พบว่าเด็กชั้นมัธยมมีปัญหามาก 

โดยมากจะเป็นเรื่องลักขโมย เช่น ร่วมกับ

เพื่อนขโมยรถจักรยานยนต์มาแยกชิ้นส่วน

สง่ขายประเทศลาว เปน็ตน้ ชว่งนัน้เปน็ชว่ง

ที่เหล่าครูอาจารย์ต้องผลัดกันไปประกันตัว

นักเรียนในชั้นศาล เมื่อเด็กมาเรียนก็จะมี

เด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากและไม่ยอมเข้า

ห้องเรียน ไม้เรียวและมาตรการลงโทษ

ไม่ใช่ทางออก แต่ ผอ.โกวิท ใช้การพูดคุย

และการรับฟังเข้าไปคลี่คลายปัญหา 

 

“เรารับฟังเขาให้มากขึ้น ครูไม่ต่อว่าเด็ก

หน้าเสาธง แต่ให้ตัวแทนเด็กๆ ขึ้นมาพูด

เรื่องที่เขาอยากพูดเช่น สิ่งที่เขาอยากเรียน

ในวันนั้น หรือ กิจกรรมที่เขาอยากให้ครู

จัดให้ หลังจากนั้นจึงให้ตัวแทนครูขึ้นพูด

อบรม หรือชี้แจงวิชาเรียน” 

  

หลักสูตร “ดิ้นได้” 
หลักสูตรที่นี่สอน “ตามอำเภอใจ” เด็กจึง

มีใจอยากเรียน แต่ทั้งนี้การประเมินผลก็

ต้องอิงเกณฑ์การประเมินจากส่วนกลาง 

แม้ที่นี่แบ่งเด็กออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ เด็ก

เก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน โดยใช้

เกณฑพ์จิารณาจากความสามารถทางวชิาการ

เป็นหลักเหมือนเช่นโรงเรียนอื่นๆ แต่ครู

ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกห้องเรียนเป็น ห้องจิต

เอื้อเฟื้อ (เก่ง) ห้องจิตอาสา (ปานกลาง) 

และห้องจิตสาธารณะ (อ่อน) ตามลำดับ 

เพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกเหลื่อมล้ำ โดยห้อง

จิตเอื้อเฟื้อเน้นด้านวิชาการมากที่สุด ห้อง

จติอาสาจะผสมระหวา่งวชิาการกบักจิกรรม 

ในอตัราสว่นเทา่ๆ กนั สว่นหอ้งจติสาธารณะ

จะเนน้กจิกรรมและงานชา่งเปน็หลกั สง่ผล

ใหท้างโรงเรยีนไมต่อ้งจา้งภารโรงมาเสรมิสวย

โรงเรียน เพราะนักเรียนกลุ่มนี้จะช่วยกัน

ทำทั้งหมด 

 

แม้เด็กๆ ที่นี่ ไม่เคยติดกลุ่มไปแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิก แต่พวกเขาก็เก่ง

พอที่จะคำนวณจำนวนกระเบื้องมุงหลังคา 

สัดส่วนไม้คานที่ใช้รองรับได้อย่างสบาย 

ทำให้ได้ บ้านหนังสือ ที่ใช้เป็นที่พักผ่อน

อ่านหนังสือของทั้งนักเรียนและชาวบ้านใน

หมู่บ้าน นอกจากนี้พวกเขายังช่วยกันสร้าง

หลังคาแสลนกันร้อนบริเวณลานประชุม 

ทำความสะอาด และปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

โรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

 

ที่นี่ ให้ เด็กถือจอบจับเสียม ขุดดิน มุง

กระเบื้องหลังคา ซึ่งไม่ใช่ภาพที่พ่อแม่  

ผู้ปกครองซึ่งล้วนแต่ใฝ่ฝันให้ลูกหลานเป็น  

“เจ้าคนนายคน” อยากเห็น 

 

แต่ในมุมมองของครูแผ่นกระเบื้องในมือ

น้อยๆ เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้สู่การเป็นคน

ขยัน รู้จังหวะเวลาของการทำหลังคาที่

มั่นคง ขีดคำนวณพื้นที่ใช้สอย เข้าใจและ

เห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ต้องทำงานหนัก และ

หากเขาพากเพียรจากแรงงงานตัวเล็ก  

ไยเลยจะไม่ก้าวไม่ถึงเก้าอี้เถ้าแก่น้อย... 

 

กระเบื้องไม่กี่แผ่น แต่เป็นที่รวมของหลาย

ศาสตร์ ทั้ง คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

จริยศาสตร์ กระทั่งทักษะชีวิต วิชาที่ไม่มี

ในหลักสูตร แต่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต 
 
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
“ครูนวล” สุคนทิพย์ สิงห์คา เล่าให้ฟังว่า 

เมื่อเรามองว่าเด็กมีความแตกต่างกัน เรา

กิจ
กร

รม
ที่เ

ด็ก
ทำ

 



๗ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ

กลั่นจากใจ  
ท่านพุทธทาสภิกขุ 



จะเห็นช่องทางในการสอนเขา แล้วผลที่

ตามมาคือเราจะเห็นสีหน้าและแววตาที่มี

ความสุขในการเรียนของเขาชัดเจน  

 

นอกจากเวลาที่ ใช้ในการสอนแล้ว ครู  

ชาวบ้าน และนักวิชาการจะมาประชุมกัน

แทบทุกเย็นเพื่อร่วมกันพัฒนาและหา

แนวทางการเรียนการสอน ก้าวต่อไปของ

โรงเรยีนบา้นคเูมอืง คอื การกระจายแนวคดิ 

และวิธีการสอนออกไปยังโรงเรียนที่สนใจ 

และจดัโครงการบรูณาการการเรยีนการสอน 

ช่วงชั้นที่ ๑-๓ (ป.๑-๓) เข้าด้วยกัน เพราะ

ครทูีน่ีม่คีวามเชือ่วา่เดก็ในชว่งชัน้นี ้สามารถ 

เรียนบางวิชาร่วมกันได้ น้องจะได้พัฒนา

ไปพร้อมพี่ ในขณะที่พี่ก็ ได้ช่วยเหลือ

เกื้อกูลน้อง โดยที่ไม่ต้องมาสอนในวิชา

จริยธรรม  

 

ตัวอย่างเห็นได้จากเมื่อครูพาไปเรียนวิชา

สังคมศึกษาที่ตลาด น้องจะถามพี่ว่า “อ้าย 

อันนั้นอ่านว่าอะไร” พี่ก็จะช่วยตอบน้อง 

เป็นภาพที่ครูอาจารย์เห็นและชื่นใจเป็น

ประจำ นอกจากนี้ ที่โรงเรียนแห่งนี้จะชวน

ชาวบ้านเข้ามาเป็นครูด้วย เช่น เข้ามาเล่า

นิทานสอนใจให้ลูกหลานฟังก่อนเข้าเรียน

วิชา หลังจากนิทานผ่านหู เด็กน้อยก็เรียน

รู้ที่จะเข้าใจความแตกต่าง และการนั่งฟัง

พ่อแม่ เล่านิทานและความเป็นมาของ

ชมุชน มากกวา่คตสิอนใจและประวตัศิาสตร ์ 

 

สิ่งที่พิมพ์ไว้ในใจพวกเขาคือความภูมิใจใน

รากเหง้าของตนเอง 

 คุณค(่ฆ่)าคน 
เรื่อง ศยามล  ไกยูรวงศ์ / ภาพ บำเพ็ญ ไชยรักษ์ 

ทางเลือกการพัฒนา 
เศรษฐกิจสีเขียว 

ถ้าโลกร้อนขึ้นอีก ๒-๔ องศาเซลเซียส 

กล่าวกันว่ามนุษย์ทุกคนจะได้รับผลกระทบ

อย่างรุนแรง โดยเฉพาะคนจนและผู้ด้อย

โอกาสจะได้รับผลกระทบมากที่สุด และจะ

ไม่มีทางเลือกใดๆ ต่อการดำรงชีวิตอยู่บน

โลกใบนี้  

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สะสมมาจนถึง

วันนี้ เริ่มตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ตาม

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ที่เชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดย

ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดจะ

ทำให้ระบบเศรษฐกิจมั่นคง  

 

การพัฒนาดังกล่าวกระตุ้นให้มีการใช้

พลังงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพลังงาน

จาก เ ชื้ อ เ พลิ งฟอสซิ ลที่ ม า จ ากซาก 

ดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ถ่านหินและน้ำมัน การ

เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้ เป็นต้น

เหตุสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่

บรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนได-

ออกไซด์  

 

จากข้อมูลของ สถาบันทรัพยากรโลก 

(World Resources Institute) ในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุว่า ในกรณีของประเทศ

ไทย ภาคพลังงานและอุตสาหกรรม เป็น

กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 

คือ ประมาณ ร้อยละ ๗๒.๔๗ ของทั้งหมด  

 

งานศึกษาของ ธนาคารเอเชียเพื่อการ

พัฒนา (เอดีบี) ยังพบว่า ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น

ทุกปี ประเทศไทย อินโดนี เซีย และ

เวียดนามจะเผชิญกับภาวะอากาศที่แห้ง

แล้งในอีก ๒-๓ ทศวรรษข้างหน้า ผู้คนใน

ภูมิภาคนี้ต้องประสบปัญหาความยากจน 

แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะก้าว

รุดหน้า และมีคนรวยมากขึ้น แต่ประชากร

ของ ๔ ประเทศ ที่เป็นคนจน มีรายได้แค่

วันละ ๔๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าเส้นความ

ยากจน จำนวน ๙๓ ล้านคน จะได้รับผล

กระทบจากภาวะโลกร้อนมากขึ้น 

  

สหประชาชาติ เ พื่ อ ก า รพัฒนาด้ า น  

สิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอ นโยบายเศรษฐกิจ

สีเขียว (Global Green New Deal) ซึ่ง

จะสง่ผลใหม้กีารสรา้งงาน ออมเงนิ ปกปอ้ง 

ผู้ด้อยโอกาส และลดปัญหาความยากจน

ไดภ้ายในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทัง้ลดคารบ์อน

และการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง

คือ สร้างระบบการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลงทุนการคมนาคมขนส่ง

อย่างยั่งยืน การใช้พลังงานหมุนเวียน การ

ทำระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การ

จัดการน้ำอย่างผสมผสาน สร้างระบบภาษี

ที่ส่งเสริมให้สร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว 

รวมทั้งกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและการ

วางผังเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สีเขียว 

ทัง้นีต้อ้งมกีารประสานงานในระดบัระหวา่ง

ประเทศ โดยองค์การสหประชาชาติควร

สนับสนุนและสร้างกลไกหน้าที่เพื่อนำไปสู่

การบรรลุเป้าหมาย 

  

คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม ได้มีข้อ

เสนอต่อการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของภาคีสมาชิกอนุสัญญา

สหประชาชาติ ในการประชุมที่กรุงเทพฯ 

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และจะจัด

ขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กใน

เดือนธันวาคมปีนี้ ว่าคำตอบของ “การ

แก้ไขปัญหาโลกร้อนต้องปฏิบัติอย่างเป็น

ธรรม” มิได้อยู่ที่ การประหยัดพลังงาน 

ลดการใช้ไฟฟ้า และการหันมาใช้พลังงาน

หมุนเวียนเท่านั้น แต่ต้องแก้ไขปัญหาที่

สาเหตุของต้นตออย่างแท้จริง นั่นคือ 

โครงสร้างทางอำนาจและผลประโยชน์ที่

เชื่อมโยงกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจ 

อัน เป็นตั วกำหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศ และสังคมโลก  

 

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนไม่สามารถแยก

ขาดได้จากแผนพัฒนาประเทศ ที่ต้องนำ

ไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรม และยั่งยืน 

โดยต้องสร้างความสมดุลทั้งในมิติการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

กำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจต้องอยู่

บนฐานศักยภาพของพื้นที่ ภูมิปัญญา และ

วฒันธรรมของทอ้งถิน่ทีไ่มท่ำลายสิง่แวดลอ้ม 

 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังร้อนมาก

ขึ้น สังคมไทยจะมีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจสีเขียวมากน้อยเพียงใด ...  

 

คำตอบไม่ได้อยู่แค่ที่รัฐบาล 

หากแต่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน 

 

“สมัยเมื่ออาตมาเป็นเด็กเล็กๆ โยมแม่เล่าให้ฟังถึงการตายของตา 

ตาได้ตายอย่างวัฒนธรรมของพุทธบริษัทตามประเพณีวิธีของพุทธ

บริษัท ตาเป็นคนแก่อายุมากแล้วแต่ไม่ใช่แก่หง่อม   

เมื่อถึงเวลาที่จะตายบอกว่าไม่กินอาหารแล้ว กินแต่น้ำและยา ต่อมาบอกว่า ยา

ไม่กินแล้ว กินแต่น้ำ พอถึงวันที่ตาย แกนั่งพูดกับลูกหลาน รวมทั้งโยมแม่ด้วยถึง

เรื่องที่จะตาย แล้วก็ไล่ให้คนที่ร้องไห้ออกไป คงเหลืออยู่คนเดียวที่กล้า ที่บังคับ

ตนเองได้ที่ไม่ร้องไห้ พูดตามที่จะพูด ซึ่งก็หลายนาทีอยู่เหมือนกัน แล้วจึงขอนั่ง 

แล้วขอตาย  

นี่วิธีการตายตามธรรมเนียมโบราณของพุทธบริษัทที่ดี เขาทำได้แม้กระทั่งว่าจะ

ตายลงในการหายใจครั้งไหน เป็นการหายใจครั้งสุดท้ายแบบปิดสวิตช์ไฟฟ้า”  

 

เด็กเรียนอ่อนแต่เก่งดนตรี 



แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๘

หากใครมีโอกาสได้ผ่านไปบริเวณชุมชนเลียบแม่น้ำมูล คุ้ม

วัดหลวง วัดกลาง จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

ทัศนียภาพริมแม่น้ำมูล ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เดิน  

ขึน้ลงเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแมน่ำ้มลู ถกูเปลีย่นเปน็สนัเขือ่น

สูงใหญ่และถนนคอนกรีตทอดยาวตลอดเลียบแม่น้ำมูล 

ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นโครงการพัฒนาของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

พ่อพีระพงษ์ สังข์ทอง ประธานชุมชนเลียบแม่น้ำมูลเล่าให้

เราฟังด้วยน้ำเสียงหดหู่ว่า  

 

“เรามีปัญหากับทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเพราะชุมชน

เราไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งเราพยายามยืนยันกับ

เขาว่าเราเป็นชุมชนเก่าแก่ อยู่ที่นี่มานานกว่า ๒๐๐ ปี มี

คุณค่าและวัฒนธรรม แต่เราก็ไม่มีข้อมูลยืนยัน เขาไม่ไยดี

ต่อคำพูดของพวกเรา เขาได้ถมดินตามสันเขื่อน ทำให้

พื้นที่ชาวบ้านมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ น้ำไม่สามารถ

ระบายออกได้ ทำให้เกิดน้ำท่วม อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 

ลมพัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปในอากาศ การเดินทาง  

ไปมาของคนในชุมชนกับภายนอกเป็นไปอย่างลำบาก วิถี

ชีวิตเดิมของพวกเราที่ เคยผูกพันกับแม่น้ำมูลหายไป 

เพราะเหลือทางลงแค่ทางเดียว คือบันไดเขื่อน”  

 

เมือ่พอ่พรีะพงษเ์ปรยเรือ่งนีก้บั คณุจงกลน ีศริริตัน ์แกนนำ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เธอได้นำเสนอ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพมาใช้เพื่อเป็นเวทีพูดคุยแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ริมมูลระหว่าง  

หน่วยงานรัฐกับคนในพื้นที่ เพื่อหารูปแบบการพัฒนาพื้นที่

ริมมูลจัดทำเป็นข้อเสนอทางนโยบายส่งต่อให้ทางเทศบาล

นครอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ

ต่อไป  

เจาะเวลาค้นหาประวัติศาสตร์ ๒๐๐ ปี 
ปฏิบัติการทวงสิทธิชุมชนของคนริมมูล 

การเริ่มต้นทำงานในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องยากเหลือเกิน 

แต่อาสาสมัครทุกคนก็ไม่ย่อท้อเริ่มจากการทดลองไป

สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนแล้วพบว่า คนถามก็  

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามบางข้อ คนตอบก็ตอบได้บางคำถาม 

เพราะทุกคนรู้ไม่หมดต้องสัมภาษณ์คนหลากหลายอายุ 

ช่วงวัยต่างๆ เพื่อหาข้อมูลมาปะติดปะต่อกัน แต่ถึงที่สุด

แล้วการทำงานก็เสร็จลุล่วงไปด้วยปัญหาอุปสรรคที่มีมา

ทดสอบพวกเราเป็นระยะๆ  

 

ถงึแมว้นันีค้ณะทำงานและชาวบา้นจะยงัไมส่ามารถผลกัดนั

ข้อเสนอให้ถึงนโยบายของท้องถิ่นในการจัดการพื้นทิ่ริมมูล

ได้  

 

“กระบวนการสมัชชาสุขภาพทำให้ชาวบ้านในชุมชนเราได้

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนตนเองทำให้ชาวบ้านเกิด

ความมั่นคงทางด้านจิตใจ เข้าใจคำว่าสุขภาวะ หรือสุข ๔ 

มิติ ซึ่งหมายถึง สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และ

ทางสังคม มันเป็นความสุขขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คนใน

ชุมชนต้องเอาธุระส่วนรวมและต้องมีความสามัคคีกัน  

มากขึ้น พร้อมจะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและชุมชนเต็มที่” 

พ่อพีระพงษ์พูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังและ  

กำลงัใจในการทำหน้าที่ผู้นำชุมชน 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านชุมชนเลียบแม่น้ำมูลแห่งนี้ หลาย

คนมองว่าเป็นความโชคร้าย แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาส 

หากชุมชนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 

พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองอย่างเต็มที่  

 

เหมือนดังเช่นชุมชนเลียบแม่น้ำมูลในวันนี้ ที่ชาวบ้านมี

บ้านใหม่ที่น่าอยู่มาพร้อมกับความเข้มแข็งของชุมชนโดยมี

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นตัวหนุนเสริมให้ชุมชน

แข็งแกร่ง  

 

 

 

 

 

 



ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ

เย็นย่ำของวันหนึ่ง ณ ศาลาวัดหลวงอันเงียบสงบถูกใช้

เป็นสถานที่พูดคุยกันของคณะทำงานสมัชชาสุขภาพและ

ชุมชนชาวบ้านประมาณ ๔๐ คน เมื่อครบองค์ประชุม พ่อ

พีระพงษ์ ได้กล่าวต้อนรับชาวบ้านพร้อมกับทบทวนถึง

สถานการณ์ปัจจุบันของการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนว่า  

 

“ชุมชนของเราตั้งมานาน แต่ไม่มีข้อมูลประวัติศาสตร์

ชุมชน เป็นจุดอ่อนของเราที่ไม่สามารถยืนยันกับใครได้ว่า

เราเป็นเจ้าของชุมชน แม้วันนี้ เราได้มาซึ่งสิทธิแต่ใน

อนาคตไม่แน่ว่าเขาจะมาละเมิดอีกหรือไม่ เพราะเราไม่มี

เอกสารยืนยัน พวกเราจึงจำเป็นที่ต้องมาร่วมกันทำ

ประวตัศิาสตรช์มุชนทีม่มีามากกวา่ ๒๐๐ ป ี ใหเ้ปน็เอกสาร

ที่สามารถบอกคนทั่วไปว่าพวกเรามีตัวตน มีความเป็นมา 

มปีระวตัศิาสตรท์ีน่า่ภาคภมูใิจ วนันีจ้งึขอใหพ้วกเราทัง้หมด

มาช่วยกันสืบค้นประวัติศาสตร์ของคนในชุมชนของพวก

เรา” 

 

เมื่อคนพร้อม เครื่องมือพร้อม การอบรมเทคนิคการ  

เก็บข้อมูลให้แก่อาสาสมัครก็มาถึง พอถึงวันนัดหมาย  

ซึ่งเป็นเวลาพลบค่ำและสถานที่เดิม ชาวบ้านมากันโดย

พร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น 

หลากหลายคำถามความสงสัยใคร่รู้ หลายคนได้ดูแบบ-

สอบถามแลว้ไมเ่ขา้ใจ เกดิการพดูคยุแลกเปลีย่นกนั บางคน

บอกว่าไม่ถนัดการจด กลัวจดไม่ทัน คณะทำงานสมัชชา

และแกนนำของชุมชนมีการพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปร่วมกัน

ว่าต้องหาเด็กและเยาวชนในชุมชนมาช่วยจดบันทึก และ

ใช้เทปบันทึกเสียงไว้ แล้วค่อยมาถอดเพื่อเขียนลงในสมุด

อีกครั้ง เมื่อทุกคนในแต่ละกลุ่มเข้าใจจึงมีการแบ่งหน้าที่

กันอย่างกระตือรือร้นตามความถนัดของแต่ละคน  

 

 แวะมาคุย 
> > คนึงนุช วงศ์เย็น 

 ภาพ : http://www.thailandoffroad.com 
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ชื่อหลักสูตร “ลองใช้ชีวิตในเมืองใหญ่โดยไม่มี

เงิน และไม่มีมือถือ” ระยะเวลา ๘ ชั่วโมง 

ระหวา่ง ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ในวนัเสารต์น้เดอืน  

 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคนทำงานออฟฟิศ หรือ

มนุษย์เงินเดือน ๒๐ คน ซึ่งถูกกำหนดเงื่อนไข 

ให้ได้เรียนรู้แบบแสบๆ คันๆ หัวเราะไม่ออก  

 

ขอทุกคนโปรดงดอาหารเช้าแล้วมาพบกันที่

หน้าห้างใหญ่ย่านสยามสแควร์  เงินทอง บัตร

เอทีเอ็ม มือถือ ที่พกมาโปรดฝากไว้กับที่

อาจารย์ ตอนเย็นจะคืนให้ แต่ทุกคนต้องหา

วิธีไปถึงจุดนัดพบ ที่หน้าห้างใหญ่ตรงแยก

ลาดพรา้วในเวลา ๑๗.๐๐ น. และตอ้งโทรศพัท์

กลับมา รายงานตัวเวลา ๑๕.๐๐ น. ทุกคน

ปฏิบัติการด้วยท้องที่หิว ต่างนำพาตนเองสู่จุด

นัดหมาย ด้วยประสบการณ์เฉพาะตนที่ยากจะ

ลืมเลือน 

 

แดง เล่าว่าเธอพยายามรวบรวมความกล้าไป

ขอเงินค่ารถเมล์ แต่ใจไม่กล้าพอเพราะรูปร่าง

หน้าตาแบบเธอนี่ ใครเขาจะเชื่อว่าไม่มีเงินเลย

สกับาท แตด่ว้ยความมุง่มัน่ แดงเดนิจากสยาม

อำนาจเงินตรานั้นมีมากมายเพียงใดดูจะรู้กันมาตั้งแต่

โบราณกาลแล้วว่ามีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ อยู่ที่เรารู้จัก

ใช้อย่างฉลาดและมีสติมากน้อยเพียงใด 

 

ภาษิตและคำพังเพยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากมาย คงจะในทุก

ชาติทุกภาษา อย่างจีนซึ่งเป็นอู่อารยธรรมสำคัญของเอเชีย

ตะวันออก ก็มีคำพังเพยว่า “มีเงิน ใช้ผีโม่แป้งก็ยังได้” ตาม

นิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่ง 

 

เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสไปทัศนศึกษาที่รัฐฉานของ

สหภาพพม่ากับคณะของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย โชคดีได้ไกด์สาวที่ความรู้ดีและเล่าเรื่องเก่ง คือ 

คุณนุชนารถ ใจปิน เธอท่องคำพังเพยของชาวล้านนา ซึ่ง

แสดงถึงอานุภาพแห่งเงินตรา ว่าสามารถบันดาลให้เกิดอะไร

ต่ออะไรได้กับทั้งคน สัตว์และสิ่งของ น่าสนใจมากดังนี้ 

 

ต๊กใส่หญ้า หญ้าตาย 

(เงินสามารถกำจัดวัชพืชเช่นหญ้าได้) 

ต๊กใส่ปื้นสะกาย ก็สะอาด 

(เงินสามารถทำให้พื้นซีเมนต์ที่คนเหยียบย่ำ สะอาดได้) 

ต๊กใส่กระดาษ ก็เป็นตั๊วหนังสือ 

(เงินทำให้คนรู้หนังสือ เขียนหนังสือให้เราได้) 

 

เล็กไปใหญ่ 
> > ชาตรี เจริญศิร ิ

หลักสูตรไม่มีเงิน...แค่ครึ่งวัน 
ถึงแยกลาดพร้าว โดยไม่มีอาหารและน้ำ ตก

ถึงท้อง แดงสรุปวีรกรรมของเธอว่าเป็นเรื่อง 

“ศักดิ์ศรี” ล้วนๆ เพื่อนจึงแถมด้วยว่า “ไม่

ฉลาด” เพราะไม่รู้จักขึ้นรถเมล์ฟรีสำหรับ

ประชาชน  

 

ต้อย แก้โจทย์แรกทำอย่างไรจึงหายหิว ต้อย

เล็งแม่ค้าหมูปิ้ งท่าทางมี เมตตา ต้อยเริ่ม

บรรยายว่าเธอไม่ได้กินข้าวเช้า กำลังจะเป็น

ลมแล้ว แม่ค้าสงสารยื่นหมูปิ้งให้สองไม้แถม

ข้าวเหนียวอีกห่อ ณ นาทีนั้น ต้อยสัญญากับ

ตวัเองวา่ ทนัททีีภ่ารกจิเสรจ็ ไดก้ระเปา๋สตางค์

ของตนคืน จะมาเหมาหมูปิ้งหมดเลย แต่พอ

ถึงตอนเดินไปขอใช้โทรศัพท์มือถือ จากผู้ที่

เดินผ่านไปมา สายตาที่มองต้อยหัวจรดเท้า 

หรือท่าทีธุระไม่ใช่ของคนเหล่านี้ ต้อยสรุปว่า 

น้ำใจแห้งแล้งกว่าแม่ค้าหมูปิ้งยิ่งนัก ต้อย  

บากหน้าขอยืมมือถือกว่าสิบราย แต่สุดท้ายมี

หญิงวัยกลางคนให้เธอยืมมือถือมาโทรฯ ได้

สำเร็จ ต้อยสัญญากับตัวเองคำรบสองว่าต่อ

จากนี้ไปใครมาขอยืมใช้โทรศัพท์มือถือ เธอจะ

เต็มใจให้ใช้ โดยไม่เกี่ยงงอนใดๆ เลย นี่คือ

คำสัญญาจากต้อย 

 

เอก พยายามทดสอบน้ำใจผู้คนแต่ไม่มีใครเชื่อ

ว่าชายครบสามสิบสองไม่พิกลพิการจะมีหน้า

มาแบมือขอเงิน เอกต้องทนหิว ถึงบ่ายแก่ๆ 

ไปขอเงินจากนักศึกษาสาวที่มองเอกอย่างพินิจ

พเิคราะหอ์ยูค่รูห่นึง่แลว้เดนิจากไป ราวสบินาที

ต่อมาเธอยื่นถุงจากร้านสะดวกซื้อให้เอกโดย

ไม่พูดสักคำ เอกรับมาเปิดดูมีเครื่องดื่มเย็นๆ 

สองขวด แซนวิช และธนบัตรหนึ่งร้อยบาทใน

ถงุนัน้ เอกเลา่วา่อยากจะวิง่ไปขอบคณุนกัศกึษา

สาวผู้นั้น แต่ เธอเดินหายลับไปในฝูงชน  

บุญคุณครั้งนี้เอกจะไม่ลืม เงินร้อยบาทที่ได้มา

เป็นเงินที่มีค่ากว่าเงินเดือนหลายหมื่นที่ฝ่าย

การเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารของเอกทุกเดือน

ซะอีก เอกกำลังคิดว่าตนจะตอบแทนสังคมที่มี

ผู้มีน้ำใจได้อย่างไร  

 

วิทยา เป็นวิทยากรกระบวนการหลักสูตรนี้ 

แต่ต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีเงินและมือถือเช่นเดียว

กับคนอื่น วิทยาปล่อยวางและเล่น “เกม” นี้

อย่างไม่กดดันตนเอง แต่พยายามเข้าใจ  

ปฏิกริยาของคนที่เขาไปขอเงิน และพยายาม

เชื่อมโยงหาเหตุผลที่ทำให้บางคน “มีน้ำใจ” 

กว่าคนอื่น วิทยาได้รับความช่วยเหลือจากคน

ต๊กใส่(ห)มือ นิ่วอ้าล่างซ่าง 

(เงินทำให้คนไม่งอมืองอเท้า แต่ขยันขันแข็งเอางานเอาการ) 

ต๊กใส่จ้าง เป๋นง๋วงเป๋นง๋า 

(เงินทำให้แม้แต่ช้างก็ตื่นตัว ชูงวงชูงา พร้อมรับคำสั่ง) 

ต๊กใส่น๋า ข้าวเหลืองเต๋มต่ง 

(เงินทำให้คนขยันขันแข็งทำนาจนข้าวออกรวงเหลืองเต็มทุ่ง) 

ต๊กใส่ด่ง (ด้ง) ฝั๋ดได้ฝั๋ดดี๋ 

(เงินทำให้คนฝัดกระด้งอย่างกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา) 

ต๊กใส่ปลี๋ ปลี๋กล๋ายเป๋นกล้วย 

(เงินทำให้หัวปลีงอกงามเป็นเครือกล้วย) 

 

อานุภาพแห่งเงินตรานี้ ปรากฏแม้ในวรรณคดี เช่น เรื่อง  

พระลอ ซึ่งเป็นงานวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น กล่าวคือใน

รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งครองราชสมบัติ

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒ เนื้อเรื่องตอนที่พระลอข้ามแม่น้ำ

กาหลงไปแล้ว เข้าสู่เขตแดนของพระเพื่อนพระแพง ซึ่งเป็น  

ดินแดนที่สองเมืองเป็นคู่อริกัน และเป็นดินแดนที่พระลอไม่เคย

เดนิทางเขา้ไป จงึจำเปน็ตอ้งหาคนนำทางพาพีเ่ลีย้งคอืนายแกว้ 

นายขวัญ เบิกทางไปก่อน พระลอจึง “เรียกชาวด่านริปอง  

สูนำสองพี่เลี้ยง เพี้ยงหฤทัยไปดู ที่ควรกูจะหยุดยั้ง ที่จะกั้งจะ

ปิด ให้จงชิดจงชอบ ที่จะลอบจะเล็ด จงเป็นเขบ็จเป็นกล ที่

สถลมาร์คจงถ่อง ท่องทางคดจงซื่อ ท่องทั้งชื่อตำบล ที่จะ

ชุมพลช้างม้า ดูทั้งหน้าทั้งหลัง ระวังทั้งใกล้ไกล ตาไปใจส่อง

แล้ สองพี่พิศวงแท้ ถี่ถ้วนเขบ็จการฯ” 

ที่ใส่ใจรับฟัง หรือจ้องมองดวงตาของวิทยา 

แต่ผู้คนที่เร่งรีบไม่มีเวลาแม้แต่หยุดฟัง มักเชิด

หน้าผ่านไปพร้อมส่งสัญญาณอำมหิต แปล

ความได้ว่า…ชีวิตใคร ชีวิตมัน อย่ามายุ่งกับ

ข้า… 

 

ผู้เข้าร่วมทั้ง ๒๐ คนมาถึงจุดนัดหมายด้วย 

“ตัวช่วย” ต่างกัน แต่ทุกคนสรุปตรงกันว่า ต่อ

ไปตนจะทำหน้าที่เป็น “ผู้ให้” อย่างเต็มใจเมื่อ

มีผู้ร้องขอ เพราะถ้าเราไม่ให้ ไม่ช่วยคนใน

สังคมแล้ว สังคมที่เราอยู่ร่วมนี้ก็คงไม่มีการให้ 

มีแต่ความเป็นตัวใครตัวมัน  

 

หลักสูตรครึ่งวันนี้ได้ชี้ทางว่า เราควรจะใช้

ชีวิตส่วนที่เหลืออย่างไร 



 

นายด่านก็ทำหน้าที่อย่างดี พาพี่เลี้ยงทั้งสองเดินทางผูกมิตร 

“เป็นพี่เป็นน้อง” กับชาวบ้านไปตลอดทาง โดย “รับสาร  

กษัตริย์สั่งแล้ว ไหว้บาทบงกชแก้ว 

จึ่งผ้ายลีลาฯ 

มิคลาคำสั่งท้าว ดูที่ทางทุกด้าว 

ถี่ถ้วนใจจำฯ 

นำสองนายสู่สร้อง ทำเป็นพี่เป็นน้อง 

ด้วยหมู่บ้านเทียมทางฯ” 

 

เครื่องมือสำคัญที่นายด่านใช้ในการดึงชาวบ้านมาเป็นพี่น้อง

คือ เงิน นั่นเอง โดย “เอาสินสกางสอดจ้าง แข็งดั่งเหล็ก

เงินง้าง อ่อนได้โดยใจฯ” 

 

คำว่าสกางนั้น พระวรเวทย์พิสิฐ เอตทัคคะทางภาษาไทย

อธิบายว่า คือ เครื่องดักจระเข้ โดยใช้เหยื่อล่อจระเข้ คำนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้เก็บไว้ 

 

สมัยก่อน อำนาจเงินตรายังไม่มีอิทธิพลมากมายเท่าสมัยนี้ 

คนที่ “แข็งดังเหล็ก” เงินก็ยังง้างจน “อ่อนได้โดยใจ”  

 

ผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพและสุขภาวะ จะต้องศึกษา ทำความ

เข้าใจ และตระหนักถึงความเป็นจริงในโลก และในสังคม

ไทยในเรื่องนี้ให้ดี 

อานุภาพแห่งเงินตรา 

ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ

เล่าให้ลึก 
> > นพ.วิชัย โชควิวัฒน 

ภาพ
 : http://w

w
w
.glenasia.com

 



แปร “สมชัชา” สูเ่วทแีสวงมติร เปลีย่นวกิฤตเิปน็สทิธชิมุชนที ่อา่วทา่ศาลา 

>> เรื่อง-ภาพ : กรองทรรศน์ อัศพัตร์ 



เรื่องจากปก

ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ๑๐

และเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าศาลามักได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร

ในพื้ นที่ จากปัญหาการทำประมงผิด  

กฏหมายมาโดยตลอด  

 

สถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่อา่ว

ท่าศาลา แต่พบได้ทั่วไปทั้งในชายฝั่งของ

ไทยและสากล ทว่า ความแตกต่างที่ทำให้

ต้องสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือ ความเป็นไป

หลังภัยคุกคามครั้งนี้… 

 

นับหนึ่งด้วยสต ิ
ณ บ้านสระบัว จุดเล็กๆ จุดหนึ่งบนพื้นที่

หลายสิบกิโลเมตรของอ่าวท่าศาลา เป็น

หนึ่งในพื้นที่ก่อหวอดการต่อสู้อย่างสันติ 

ด้วยสติและปัญญา 

 

ทีน่ีช่าวประมงพืน้บา้นหนัหนา้เขา้มารวมตวั

กันคิดหาทางออกร่วมกับภาคีภายนอก คือ 

“สมาคมดบับา้นดบัเมอืง” ซึง่มปีระสบการณ ์ 

ในการทำงานพัฒนาร่วมกับชุมชนพื้นที่

ภาคใตม้านานรว่มสบิป ีและใหค้วามสำคญั

ต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการเข้ามา

เสริมพลังกับชุมชน 

  

ยุทธศาสตร์สำคัญในการทำงานครั้งนี้คือ 

ไม่มองเพียงการแก้ไขภัยคุกคามเฉพาะ

หน้า แต่คิดหาหนทางคู่ขนานเพื่ออนุรักษ์

ความสมบูรณ์ของอ่าวท่าศาลาที่สามารถ

ทำไปพร้อมกันในสถานการณ์ปกติ เช่น 

การปลูกป่าชายเลน การสร้างบ้านสัตว์น้ำ 

การทำปะการังเทียม ธนาคารปูม้า การใช้ 

“ระเบิดชีวภาพ” ปรับปรุงสภาพพื้นดิน  

ชายเลน ฯลฯ โดยมกีารรวมตวัอยา่งเขม้แขง็

เปน็กลุม่อนรุกัษป์ระมงพืน้บา้น บา้นสระบวั 

และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเครือข่าย

ต่อจากหน้า ๑ 

องค์กรชุมชมที่โอบล้อมอ่าวท่าศาลาให้  

สานพลังโดยมีเป้าหมายใหญ่ร่วมกันในการ

พิทักษ์อ่าวแห่งนี้ให้เป็นฐานทรัพยากรของ

ผู้คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป 

 

ปฏิรูปอ่าวท่าศาลา 
ด้วย “สมัชชาสุขภาพ” 
ขณะที่ชุมชนบริเวณอ่าวท่าศาลาก้าวเดิน

จากจดุเริม่ตน้ของการแกป้ญัหาดว้ยปญัญา

และความร่วมมือจากภายใน หนุนส่งด้วย

การสนับสนุนแบบเคียงบ่าเคียงไหล่จาก

องคก์รพฒันาในทอ้งถิน่ การเกดิกระบวนการ 

“สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช” 

ซึ่งกลุ่มดับบ้านดับเมืองร่วมเป็นหัวเรี่ยว

หวัแรงอยูด่ว้ย ทำใหป้ญัหาของอา่วทา่ศาลา

ถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ภาพใหญ่ของประเด็นการ

จัดการทรัพยากรโดยชายฝั่งชุมชน ซึ่งเป็น

หนึง่ในประเดน็ทีส่มชัชาสขุภาพของจงัหวดั

แห่งนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญ  

 

ในเวทีสมัชชาสุขภาพฯ เครือข่ายองค์กร

ชมุชนทีท่ำงานอนรุกัษอ์า่วทา่ศาลาไดพ้บปะ

แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ และผู้กำหนด

นโยบายท้องถิ่น จนเกิดจุด “คลิก” สู่

พัฒนาการของการแก้ปัญหาจนถึงระดับ

นโยบายในที่สุด  

 

พันธมิตรใหม่ที่เข้ามาหนุนเสริมการทำงาน

ของเครอืขา่ยอนรุกัษฯ์ กค็อื กลุม่นกัวชิาการ 

ที่นำโดย ผศ.สุธีระ ทองขาว และคณะ  

นักวิชาการหลากสาขา จาก ม.วลัยลักษณ์

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ที่เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด

ในการทดสอบ พิสูจน์ และพัฒนาต่อยอด  

ภูมิปัญญาและแนวคิดของชุมชนในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งเรื่องของ การปลูกป่า

ชายเลน การสร้างบ้านสัตว์น้ำ การทำ

ปะการังเทียม การใช้ “ระเบิดชีวภาพ” 

ปรับปรุงสภาพพื้นดินชายเลน ฯลฯ  

 

สู่การเปลี่ยนวิกฤต 
เป็นสิทธิชุมชน 
จากข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการรับรอง

ในสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ป ี๒๕๕๑ ในป ี๒๕๕๒ คณะทำงานสมชัชา

สขุภาพประเดน็การจดัการทรพัยากรชายฝัง่ 

ได้ดำเนินการเพื่อติดตามผลักดันข้อเสนอ

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสำเร็จที่ผ่านมา คือ 

การทำ “บ้านปลา” ทั้งบ้านชั่วคราวและ

บ้านถาวร และการใช้ระเบิดชีวภาพเพื่อ

ปรับปรุงสภาพหน้าดิน  

 

ที่สำคัญคือการผลักดันให้มีการออกข้อ

บัญญัติ อบต.ท่าศาลา ว่าด้วย การอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็น  

การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายประมง

พืน้บา้นทา่ศาลา คณะทำงานสมชัชาสขุภาพ 

และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 

โดย นายก อบต.ท่าศาลาได้แต่งตั้งคณะ

ทำงานจากหลายภาคส่วนเพื่อยกร่างข้อ

บัญญัติ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุง

ร่างข้อเสนออย่างต่อเนื่องถึง ๘ เวที (เวที

ระดับตำบล ๖ เวที เวทีระดับจังหวัด ๒ 

เวที) และมีเวทีประชาพิจารณ์ข้อบัญัติ ๑ 

เวที ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใน

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ของ อบต.  

ท่าศาลา ซึ่งข้อบัญญัติดังกล่าวผ่านการ

รับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน ๒๙ เสียง 

จากสมาชิกสภา อบต. ๓๐ คน  

 

เมื่อองค์ประกอบแห่ง “สามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา” เคลื่อนมาบรรจบและมีการแลก

เปลี่ยนข้อมูลและทัศนะกันอย่างต่อเนื่อง 

ได้นำไปสู่ผลลัพธ์อันน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ในวันนี้ 

 

วันที่ ๓๐ กันยายน ที่ผ่านมา องค์กร

บริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้เห็นชอบต่อ

การออกะข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าศาลา เรื่องการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งถือได้ว่าเป็น 

“ ข้ อ บัญญั ติ ท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ ก า รอนุ รั กษ์

ทรัพยากรชายฝั่งแห่งแรกของประเทศไทย” 

 

นี่คือดอกผลที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคาดคิด

ไว้ก่อนในขั้นเริ่มแรกลงมือแก้ปัญหา แต่ก่อ

รูปขึ้นด้วยองค์ประกอบแห่งการทำงาน

ร่วมกันเป็น “ภาคี” โดยนำความตั้งใจและ

ปัญญาหลอมรวมเข้าด้วยกัน โดยยึด  

เอาสุขภาวะของท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย

สูงสุด 

SICK IN THE CITY โดย “ป๋อ” 

 

อภินันท์ เชาวลิตร 

นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าศาลาได้

ชี้แจง ถึงหลักการและ

เหตุผลในการจัดทำข้อ

บญัญตัคิรัง้นี ้วา่  

 

“พื้นที่ชายหาดและชายฝั่ง ถือเป็นพื้นที่

สาธารณะ และเปน็พืน้ทีป่ระกอบอาชพีของ 

ชาวประมง ตามหลักการกระจายอำนาจ

สู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอาจ

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้ใน

พื้นที่โดยจัดทำแผนที่แนบท้ายประกาศ 

และต้องไม่ขัดกับกฎหมายหลัก ทั้งนี้เป็น

ไปตามกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นเพื่อ

วางกลไกเฝ้าระวังชายฝั่ง การประกาศ

กติกา ข้อตกลงร่วม ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

และการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่งร่วมกัน เพื่อเป็นการอนรุกัษแ์ละใช้

ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนี้ขึ้นใช้บังคับใน

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนที่

แนบท้ายประกาศ” 

เจาะหัวใจข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งฉบับแรกของไทย 



j

j

j

j

j

j

j

ป  ฏิ  รู  ป  ร  ะ  บ  บ  สุ  ข  ภ  า  พ ๑๑

สานสิบทิศ  อุ๊กกี้ ท่าอิฐ 

 พี่น้องภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนาจาก ๘ 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ปรึกษาหารือกันเพื่อหา

แนวทางการต่อยอดประเด็นร่วมจากแต่ละจังหวัดให้เป็น

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยใช้กระบวนการสมัชชา

สุขภาพที่มีบริบทร่วมทางวัฒนธรรมเป็นฐาน ระหว่าง ๑๘-

๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่เชียงใหม่ ได้ข้อสรุปที่จะทำงาน

ร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นอย่างเป็นระบบและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในพื้นที่ตลอดปี ๒๕๕๓....งานนี้มีทั้งขาเก่า 

ขาใหม่ คับคั่งคึกคัก 

 

 

 

 

 

 ได้มี โอกาสเข้าไปเยี่ยม

เว็บไซต์ www.medtech  

today.org พบข้อเขียนของ

คุณอรรณพ สุภานันท์ จั่วหัวไว้

ว่ า สภา เทคนิ คก า รแพทย์

ประกาศเชญิชวน ใหช้าวเทคนคิ

การแพทย์ช่วยกันเขียนเล่า

เรื่อง ความสำเร็จที่สอดคล้อง 

ประเด็นสาธารณะ ๑๔ ประเด็น ตามที่สมัชชาสุขภาพ  

ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๑ มีมติไว้ ซึ่งจะ  

เป็นประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับ

ประสบการณ์ของแต่ละคนหรือหน่วยงานที่เป็นผู้เล่าเรื่อง 

อ่านแล้วหายเหนื่อย มีความหวังว่ามติจากสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติที่ผ่านการเคี่ยวกรำมาตลอดปี จะส่งผลดีต่อ  

พี่น้องประชาชนคนไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ

เครื่องมือนี้ไปใช้ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง...  

ยิ้มได้แล้วเรา ต้องขอขอบพระคุณ อ.สมชาย วิริยะยุทธกร  

นายกสภาฯ กรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยครับ 

 

 เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งคุณอรวรรณ ขุมทรัพย์ ผู้อำนวย

การสำนักงานฯ ได้อ้างอิงมติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพ  

แห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๒ เพื่อขับเคลื่อนบทบาทขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม... ประชาชนคนรากหญ้าก็จะให้ความสำคัญ

ต่อการเลือกตั้ง อปท. อีกมากทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 สมัชชาสุขภาพเชียงรายเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๒ ได้ผ่านไปด้วยความสุขเป็นการประชุมที่เป็นระบบ

แต่สนุกสนาน มีแม่จันตา ศาลาโหล้ม มาซอขับกล่อม

พร้อมเล่าเกร็ดวัฒนธรรมล้านนาแก่ที่ประชุม ผู้อยู่  

เบื้องหลังความสำเร็จอันน่าชื่นชมนี้ นอกจากจะเป็น  

ทีมงานเลขานุการที่เข้มแข็งแล้ว ยังมีน้องๆ ลูกๆ หลานๆ 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย ซึ่งเป็นภาคีวิชาการ  

มารว่มจดังานและยงัไดเ้รยีนรูจ้ากของจรงิอกีดว้ย...อกีหนอ่ย

เชยีงรายจะมแีกนนำสมชัชาสขุภาพเปน็คนรุน่ใหม ่พ่อเลื่อน 

ธนะแพทย์ จะได้สุขกายสบายใจซะที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ เมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๕๒ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

จังหวัดนครศรีธรรมราช” นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายภาณุ อุทัยรัตน์ และมีภาคีจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 

๒๐ องค์กร ในขณะเดียวกัน ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อร่วม

กันสร้างสุขภาวะคนนครขึ้น ดังที่เห็นตัวอย่างที่ตำบล

ท่าศาลา ในการแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็น

วาระหนึ่งของจังหวัดที่ได้มีการขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลา

หนึ่งแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะออกข้อบัญญัติ

ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งอย่างยั่งยืน อันเป็นข้อบัญญัติทางทะเลฉบับแรก

ของประเทศไทย 

 

 สช . ได้ มี โ อกาสรู้ จั ก และ เ รี ยนรู้ ก ลุ่ ม เครื อข่ า ย 

(const ituencies) ทางธุรกิจดีขึ้นมากก็เมื่อวันที่ ๑ 

กันยายน ๒๕๕๒ นี้เอง โดยได้มีการเชิญผู้แทนองค์กร/

กลุ่ม/สมาคม/ชมรมทางธุรกิจมาร่วมปรึกษาหารือกันที่

ห้องประชุมสภาการพยาบาล เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมใน

ขบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี  

ส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ พี่ศิริชัย  

สาครรัตนกุล แห่งเอ็กซิมแบงค์ในฐานะรองประธานจัด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และพี่ศิรินา ปวโรฬารวิทยา  

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ช่วยเป็นแกนประสานงานให้ 

การหารือเป็นไปอย่างออกรส จนในที่สุด ก็ได้รู้จัก  

เครือข่ายทางธุรกิจอีกมากมายและสามารถจัดกลุ่ม  

เครือข่ายครอบคลุมองค์กรทางธุรกิจได้มากที่สุดเท่าที่ได้

เคยพยายามทำมา......สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตปินีี ้ พลงัทาง

ธรุกจิจะมารว่มขบัเคลือ่นสงัคมสขุภาวะใหเ้หน็หนา้เหน็หลงั

กันแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาจจะผ่านมาเป็นเดือนแล้ว แต่ก็

ยังประทับใจ ในการหารือเตรียมการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

แบบมีส่วนร่วมโดยสมัชชาสุขภาพ 

จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 

ณ มหาวิทยาลัยเทพสตรี อ.กาสัก 

เต๊ะขันหมาก ได้ทำหน้าที่ประธาน ทำให้ได้ประเด็นและ

แนวทางการพัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นความคืบหน้าไปอีกขั้น

หนึ่งสำหรับภาคีเครือข่ายจังหวัดลพบุรี งานนี้มี พระครู

ใบฎีกาทรงพล ชยนฺนโท วัดศรีรัตนาราม อ.ศิริเพ็ญ  

มากบุญ อดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คุณ

น้ำค้าง คำนึง คุณมนูญ จันทนา จาก สสจ. คุณสมควร 

สุขดา จากสิ่งแวดล้อม คุณจุฑาพร พันธุ์วัฒนา จากศูนย์

การบินทหารบก คุณประกอบ ละม่อม จาก อบต.  

ชอนสมบูรณ์ คุณนิมิตร เทียมมงคล จากศูนย์เรียนรู้

งอกงาม ส่วนคุณอุเทน เรืองรุ่ง, และคุณพรธิดา เวียงสงค์ 

เป็นผู้ประสานงาน เห็นรายชื่อแล้ว ทำให้เห็นภาพเริ่มต้น

ของการ “สานพลัง” อย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะขยายวง

กว้างขวางมากขึ้น........ประเด็นของลพบุรีก็จะถูกยกระดับ

เป็นนโยบายสาธารณะที่ได้รับการยอมรับไม่ยากอย่าง

แน่นอน 



คุยกับเลขา 
>>  นพ. อำพล จินดาวัฒนะ 
    เลขาธิการ’สุขภาพแห่งชาติ 

พ.ร.บ.สขุภาพฯ มาตรา ๒๖ ใหท้กุคนเขา้ใจไดด้กีวา่ทีผ่มซึง่เปน็

เจ้าของเรื่องอธิบายเองเสียอีก 
 

งานนี้ รมช.สาธารณสุข ทา่นมานติ นพอมรบด ีสส.ราชบุรี ช่วย

ทำหน้าที่เสนอร่างแก้ไข กม.แทนท่านนายกรัฐมนตรี ตามที่

ทา่นวทิยา แกว้ภราดยั รมว.สาธารณสุข มอบหมาย แล้วท่าน

ยังตามไปเป็นประธานคณะกรรมาธิการดูแลการพิจารณาร่าง 

กม.เสร็จเรียบร้อยในการประชุมเพียง ๒ ครั้งเท่านั้น 
 

ในการอภิปรายวาระ ๑ มีท่านเกรียงศักดิ ์ ฝ้ายสีงาม สส. 

อุดรธานี อภิปรายว่า พ.ร.บ. สุขภาพฯ มีความสำคัญมาก เกิด

ขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง และ

งานตาม พ.ร.บ. นี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการทำงานเชิงนโยบาย

ที่จะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะได้มาก 
 

ท่านอดีต รมช.สาธารณสุข ท่านวชิาญ มนีชยันนัท ์ก็อภิปราย

สนบัสนนุชีใ้หเ้หน็ความสำคญัของ พ.ร.บ. สขุภาพ และธรรมนญู

วา่ดว้ยระบบสขุภาพฯ โดยทา่นบอกวา่ ในอนาคต คสช. และ สช. 

จะต้องมีบทบาทชี้นำในเชิงนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ

ของชาติ ไม่ใช่บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขแบบเดิมแล้ว 

เพราะเรื่องสุขภาพเกี่ยวไปทุกกระทรวงรวมไปถึงองค์กรอื่นๆ 

อีกมากด้วย 
 

อกีทา่นหนึง่คอื ท่านผ่องศร ีธาราภมู ิสส.ลพบรุ ีแกนนำเครอืขา่ย

ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกันมานาน ท่านช่วยอภิปรายชี้ให้เพื่อ 

สส.เข้าใจ พ.ร.บ.สุขภาพฯ และธรรมนูญฯ ในหลายแง่มุม และ

ท่านยังช่วยรับเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาการ

แก้กฎหมายมาตรา ๒๖ จนเสร็จเรียบร้อย 
 

ท่านวชัระ เพชรทอง สส.กทม. เขตหนองจอกเข้าใจว่าเขต ๑๑ 

หนองแขม ที่พูดถึงโรงขยะ ท่านเชียร์ธรรมนูญสุขภาพเต็มที่ 

โดยบอกว่าน่าจะต้องพิมพ์แจกประชาชนทั้งประเทศ เพราะ

ประชาชนควรทราบ จะได้ช่วยกันทำตามธรรมนูญให้สำเร็จ

และช่วยกันติดตามผลด้วย 
 

คุณหมอสุกิจ อัถโถปกรณ์ สส.ตรัง ขอให้ สช.นำข้อมูลการ

ทำงานไปให้คณะกรรมาธิการดู เมื่อท่านเห็นผลการทำงาน 

ทา่นกใ็หก้ำลงัใจ และบอกวา่เพิง่ไปรว่มสมชัชาสขุภาพทีจ่งัหวดั

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชั้น๒อาคาร๘๘/๓๗ติวานนท์๑๔ต.ตลาดขวัญอ.เมืองจ.นนทบุรี๑๑๐๐๐

ชำระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่๑๖๘/๒๕๔๓

ปณ.นนทบุรี

จดหมายข่าว “สานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ”รายเดือน เจ้าของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  ที่ปรึกษา ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธิ์  นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  

ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา  บรรณาธิการอำนวยการ พลินี เสริมสินสิริ  กองบรรณาธิการนพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร  นพ.ชาตรี เจริญศิริ  

อรพรรณ ศรสีขุวฒันา  วสิทุธิ ์ บญุญะโสภติ  นริชา อศัวธรีากลุ  สนุยี ์สขุสวา่ง  ทพิชิา โปษยานนท ์ ณนตุ มธรุพจน ์ สมพร เพง็คำ่  นาตยา แทน่นลิ  จารกึ ไชยรกัษ ์  ธนษิฐ ์สคุนธนกิร   เขมวด ีขนาบแกว้  
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ตรังมาหมาดๆ เป็นเรื่องที่ดีที่เห็นคนหลายหลายภาคส่วนมา

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ท่านให้

กำลังใจให้ทำให้กว้างขวางต่อไป โดยให้ข้อแนะนำว่าควรให้

ประชาชนคนเล็กคนน้อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้มากขึ้นก็จะดี  
 

คณุหมอวรงค ์เดชกจิวกิรม สส.พษิณโุลก ทา่นรงัสมิา รอดรศัม ี

สส.สมุทรสงคราม ก็ช่วยอภิปรายสนับสนุนและเข้าไปช่วยดูแล

ในขั้นการพิจารณาของกรรมาธิการจนสำเร็จเรียบร้อย 
 

คณุหมอบญัญตั ิ เจตนจนัทร ์สส.ระยอง ท่านสนใจการทำงาน

เอช ไอ เอ. และงานอื่นๆ ของ สช.และบอกว่าพร้อมจะร่วม

สนับสนุนงานของ สช.เต็มที่ 
 

นอกจากนี้ก็ยังมี สส.อีกหลายท่านสนใจ ให้กำลังใจ และให้  

คำชี้แนะที่มีค่าต่อการทำงานต่อไปเป็นอย่างมาก ผมไม่อาจนำ

มากล่าวถึงได้หมด 
 

น่าเสียดายก็ตรงที่ว่า ตอนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเข้า  

วุฒิสภาเมื่อเช้าวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อแจ้งให้ สว.ทราบ

นั้น เดิมมี สว. แจ้งให้เราทราบว่าจะมี สว.หลายท่านอภิปราย

ซกัถามและใหข้อ้คดิเหน็เพือ่ให ้สช.นำไปทำงานตอ่ไป แตเ่ผอญิ

มกีารเลือ่นวาระขึน้มาเรว็ขึน้ ทา่น สว.เหลา่นัน้คงเขา้หอ้งประชมุ

มาอภิปรายไม่ทัน ธรรมนูญฯ ของพวกเราจึงผ่านการรับทราบ

โดยไม่มี สว.ท่านใดอภิปรายเลย 
 

ถ้าจะรอฟังท่านอภิปรายก็ต้องรออีก ๕ ปี ตอนที่เราปรับปรุง

เป็นธรรมนูญฯ ฉบับที่ ๒ โน่นแหละครับ 
 

ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีโอกาสได้ยินคำอภิปรายของเพื่อนเก่าของเรา 

เช่น ท่านสมชาย แสวงการ ท่านคำนูณ สิทธิสมาน เป็นอาทิ 

รวมทั้งท่าน สว.ที่อยู่ในกรรมาธิการสาธารณสุขด้วย (พ.ร.บ.นี้มี

รากเหง้ามาจากงานของกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เมื่อ 

๑๐ ปีก่อน) 
 

และก็เลยไม่รู้ว่า ท่านตวง อันทะไชย สว. สรรหา เพื่อนเก่า

ของพวกเรา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำพ.ร.บ.สุขภาพกันมาตั้ง

แต่ต้น จะอภิปรายอะไรให้พวกเราได้ยินกันบ้าง 
 

พวกเราคิดถึงท่านครับ 

“ท้าให้ตอบ” มาพบผู้อ่านตามนัด แม้ต้องฝ่าพายุฝน

กระหน่ำกี่ลูกก็ตาม คำถามที่รอให้ตอบฉบับนี้ ก็คือ  

ข้อบัญญัติที่ออกโดย อบต. ท่าศาลา เมื่อวันที่ ๓๐ 

กันยายน ที่ผ่านมา เป็นข้อบัญญัติที่ประกาศสิทธิ

ชุมชนในเรื่องใดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยรูค้ำตอบ

อยา่รอชา้ สง่มาที ่synergymag@nationalhealth.

or.thหรือทางไปรษณยีม์าที ่ สช. ตามทีอ่ยูใ่นกรอบ

ด้านล่างนี้ และวงเล็บมุมซอง “นสพ. สานพลัง” 

ด่วนจี๋ ภายใน ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๒ มาก่อนได้

ก่อน.. . หนังสือน่ารักแสนประทับใจจาก

โครงการ “เมืองไทยหัวใจมนุษย์” สง่ตรงถงึมอื  

๒๐ ทา่น เชน่เคยจา้... 

 

 

ในช่วงเดือนสิงหา-กันยาที่ผ่านมา ผมต้องไปทำงานกับฝ่าย

นิติบัญญัติ ๒ เรื่อง  
 

หนึ่ง คือ เรื่องการขอแก้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๒๖ 

เพื่อให้ สช. สามารถมีรหัสตั้งงบประมาณเองได้  
 

อีกเรื่องหนึ่ง คือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ที่ผ่านความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ต้องเสนอให้สภาผู้แทนฯ และ

วุฒิสภารับทราบ 
 

สองงานนี้จึงทำให้ผมได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการไปทำงานกับ 

สส. และ สว. ทำให้ได้รับฟังคำอภิปราย คำถาม และคำชี้แนะ

จาก สส.หลายเรื่อง ทำให้ผมรู้สึกดีใจและมีความสุข ที่ได้เห็น

สส.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน มีทัศนคติและมุมมอง

ที่ดีต่อการทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ อย่างชัดเจน และเห็น

ว่าการทำงานตาม พ.ร.บ. นี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน  
 

ทุกท่านต่างสนับสนุนและให้กำลังใจ แต่ก็ฝากว่าที่ผ่านมาอาจ

จะยังทำงานได้ไม่กว้างมากนัก และประชาสัมพันธ์น้อย คนจึง

ไม่ค่อยรู้จัก สช. 
 

ท่าน สส.สุจริตรา เหลืองอมรเลิศ บอกว่า สช. ได้งบประมาณ

น้อยเกินไป (ปีละ ๑๓๐-๑๔๐ ล้านบาท) เมื่อเทียบกับภารกิจที่

ต้องทำ จึงควรที่สำนักงบประมาณน่าจะเพิ่มงบประมาณให้อีก 

ทา่นบอกวา่ “ทีแ่รกไดย้นิและเขา้ใจวา่ไดป้ลีะ ๔๐๐ ลา้น กร็ูส้กึวา่

นอ้ยมากแลว้ ทีไ่หนไดแ้ค ่๑๓๐ ลา้นเองซึง่ถอืวา่นอ้ยเหลอืเกนิ” 
 

ท่าน สส.ชินวรณ์ บุญยเกียรติ ประธานวิปรัฐบาล ช่วยเหลือเร่ง

ผลักดันการแก้ พ.ร.บ.สุขภาพฯ ให้เต็มที่ โดยดูว่าท่านช่วย

ประสานผลักดันให้ทุกขั้นตอนอย่างเต็มใจยิ่ง จนได้บรรจุวาระ

พิจารณาของสภาฯและพิจารณาเสร็จโดยเร็ว มีท่าน สส.ผุสดี 

ตามไท และท่าน สส.รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ช่วยผลักดันให้

ตลอดเวลา ส่วนในวิปฝ่ายค้าน ส่วนใหญ่เห็นด้วย มี สส. เพียง 

๒ ท่านที่ค้านแบบไม่พยายามรับฟังเหตุผล แต่ก็ได้ คุณหมอ  

ชลนา่น ศรแีกว้ สส.นา่น แฟนพนัธุแ์ท ้พ.ร.บ.สขุภาพฯ ทีร่ว่มกนั

ผลักดัน พ.ร.บ.สุขภาพฯ มาเกือบ ๑๐ ปีแล้ว ช่วยผ่าทางตันให้ 

และในการพิจารณาวาระ ๑ ก็ยังได้ช่วยเปิดเกมอธิบายการแก้ 

“ทำงานกับสภา” 
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